
สรุปข่าวประจ าวันที ่10 กรกฎาคม 2567 
สื่อสิ่งพมิพ ์

- อิทธิพลฮุบป่าชุมชนล้อมรั้ว 200 ไร่ (ไทยรฐั 11 ก.ค. 2567  กรอบบ่าย หน้า 10) 
- ภาพข่าว: อทิธพิลฮุบป่า (ไทยรัฐ 11 ก.ค. 2567 กรอบบ่าย หน้า 10) 
- 'เศรษฐา'ยึดกม.ถอน'ทับลาน' 'บิ๊กป๊อด'เข้มห้ามชาวบ้านเดือดร้อน (ผู้จัดการรายวัน 360 องศา 10 ก.ค. 

2567 หน้า 1) 
- นายกชี้ปม'ทับลาน'มติรบ.ทีแ่ล้ว 'ธรรมนสั'วอนอย่าพาดพิงส.ป.ก. ชาววังน้้าเขียวโอดสู้คดีเงินหมด (มติชน 

10 ก.ค. 2567 หน้า 1) 
- 'นายกฯ'โยนข้อพิพาทพื้นทีท่ับลาน ยุครัฐบาลเก่า/นายทุนถือสิทธิ์ไม่ได้ (สยามรฐั 10 ก.ค. 2567 หน้า 1) 
- 'เศรษฐา'เผยเฉือนป่าทับลาน ลุงป้อมแม่งานมติรัฐบาลชุดทีแ่ล้ว (เดลินิวส์ 10 ก.ค. 2567 หน้า 1) 
- ให้สิทธิ์คนอยู่กอ่น-อุทยานทับซ้อน (ข่าวสด 10 ก.ค. 2567 หน้า 1) 
- คอลัมน์ เปลว สีเงิน: 'ส.ป.ก.ทบัลาน' ร้อนๆ จ้า (ไทยโพสต์ 10 ก.ค. 2567 หน้า 3) 

สื่อออนไลน ์

- ผงะ! "ยาบ้าแลกค่าแรง" แก๊งมอดไม้บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติดงระแนงนับพันไร่  
(บ้านเมือง 9 ก.ค.2567) https://www.banmuang.co.th/news/crime/388974  

- 'แก๊งมอดไม้'รุกป่าสงวนฯดงระแนง แฉนายทุนแจกยาบ้า แลกค่าแรงคนงาน  
(แนวหน้า 9 ก.ค.2567) https://www.naewna.com/local/815157  

- ยาบ้า แลกค่าแรง แก๊งมอดไม้ จ.กาฬสินธุ ์(ช่อง 7HD คลิป 9 ก.ค.2567) 
https://news.ch7.com/detail/739116 

- กาฬสินธ์ุผงะ!! “ยาบ้าแลกค่าแรง” แก๊งมอดไม้บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติดงระแนงนับพันไร่ 
(สยามรฐั 9 ก.ค.2567) https://siamrath.co.th/n/549496  

- ‘ปลอดประสพ’ สุดเข้ม! โพสต์รูปพกปนื ลั่นกินทับลาน มีเรื่องกับผมแน่นอน 
(3Plus News 9 ก.ค.2567) https://ch3plus.com/news/political/ch3onlinenews/407671   

- "ปลอดประสพ" ลั่น"กินทับลานมีเรื่องกับผมแน่นอน" เตรียมประสานไปช่วยเฝ้า 
(บ้านเมือง 10 ก.ค.2567) https://www.banmuang.co.th/news/politic/388985   

- ชวนรู้จัก "อุทยานแห่งชาติทับลาน" แหล่งมรดกโลก-ป่าลานผืนสุดท้ายของไทย  
(ไทยรัฐ 9 ก.ค.2567) https://www.thairath.co.th/news/society/2799134  

- เหตุใดพื้นที่ป่าอาจไม่เพิม่ แม้ #Saveทับลาน ส้าเร็จ ?  (BBC News TH 9 ก.ค.2567) 
https://www.bbc.com/thai/articles/cqe697elrq6o   

- อธิบดีกรมอุทยานฯโยน 'ทับลาน' เป็นข้อบกพร่องของกรมป่าไม้ในอดีต ปัดเอื้อนายทุน 
(ไทยโพสต์ 9 ก.ค.2567) https://www.thaipost.net/x-cite-news/617366/   

- นายกฯโยนข้อพิพาทพื้นที่ทับลานยุครัฐบาลเก่า/นายทุนถือสิทธิ์ไม่ได ้ 
(สยามรฐั 10 ก.ค.2567) https://siamrath.co.th/n/549718  

- ‘บิ๊กป๊อด’ ชี้ต้องฟังความเห็นปชช.ปมที่ดินทับลาน-อธิบดีกรมอุทยานฯ ยันยึดถูกต้อง-ให้สิทธิคนอยู่กอ่น-
เกษตรกรเดิม (มติชน 9 ก.ค.2567) https://www.matichon.co.th/local/quality-
life/news_4670706   

https://www.banmuang.co.th/news/crime/388974
https://www.naewna.com/local/815157
https://news.ch7.com/detail/739116
https://siamrath.co.th/n/549496
https://ch3plus.com/news/political/ch3onlinenews/407671
https://www.banmuang.co.th/news/politic/388985
https://www.thairath.co.th/news/society/2799134
https://www.bbc.com/thai/articles/cqe697elrq6o
https://www.thaipost.net/x-cite-news/617366/
https://siamrath.co.th/n/549718
https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_4670706
https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_4670706


ปีที่: 75 ฉบับที่: 24278
วันที่: พฤหัสบดี 11 กรกฎาคม 2567
Section: First Section/-

หน้า: 10(ล่างซ้าย)

หัวข้อข่าว: อิทธิพลฮุบป่าชุมชนล้อมรั้ว 200 ไร่

รหัสข่าว: C-240711039138(10 ก.ค. 67/07:15) หน้า: 1/1

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 800,000
Ad Rate: 750

Col.Inch: 14.08 Ad Value: 10,560 PRValue : 31,680 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 75 ฉบับที่: 24278
วันที่: พฤหัสบดี 11 กรกฎาคม 2567
Section: First Section/-

หน้า: 10(กลาง)

ภาพข่าว: อิทธิพลฮุบป่า

รหัสข่าว: C-240711039132(10 ก.ค. 67/07:16) หน้า: 1/1

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 800,000
Ad Rate: 750

Col.Inch: 12.91 Ad Value: 9,682.50 PRValue : 29,047.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 16 ฉบับที่: 4254
วันที่: พุธ 10 กรกฎาคม 2567
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 4

หัวข้อข่าว: 'เศรษฐา'ยึดกม.ถอน'ทับลาน' 'บิ๊กป๊อด'เข้มห้ามชาวบ้านเดือดร้อน

รหัสข่าว: C-240710040002(10 ก.ค. 67/04:27) หน้า: 1/2

Poo Jadkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,500

Col.Inch: 56.66 Ad Value: 84,990 PRValue : 254,970 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 16 ฉบับที่: 4254
วันที่: พุธ 10 กรกฎาคม 2567
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่างขวา), 4

หัวข้อข่าว: 'เศรษฐา'ยึดกม.ถอน'ทับลาน' 'บิ๊กป๊อด'เข้มห้ามชาวบ้านเดือดร้อน

รหัสข่าว: C-240710040002(10 ก.ค. 67/04:27) หน้า: 2/2

Poo Jadkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,500

Col.Inch: 56.66 Ad Value: 84,990 PRValue : 254,970 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 47 ฉบับที่: 16922
วันที่: พุธ 10 กรกฎาคม 2567
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 13, 15

หัวข้อข่าว: นายกชี้ปม'ทับลาน'มติรบ.ที่แล้ว 'ธรรมนัส'วอนอย่าพาดพิงส.ป.ก. ชาววังน้ำเขียวโอดสู้...

รหัสข่าว: C-240710020039(10 ก.ค. 67/05:31) หน้า: 1/3

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 115.99 Ad Value: 139,188 PRValue : 417,564 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 47 ฉบับที่: 16922
วันที่: พุธ 10 กรกฎาคม 2567
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 13, 15

หัวข้อข่าว: นายกชี้ปม'ทับลาน'มติรบ.ที่แล้ว 'ธรรมนัส'วอนอย่าพาดพิงส.ป.ก. ชาววังน้ำเขียวโอดสู้...

รหัสข่าว: C-240710020039(10 ก.ค. 67/05:31) หน้า: 2/3

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 115.99 Ad Value: 139,188 PRValue : 417,564 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 47 ฉบับที่: 16922
วันที่: พุธ 10 กรกฎาคม 2567
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 13, 15

หัวข้อข่าว: นายกชี้ปม'ทับลาน'มติรบ.ที่แล้ว 'ธรรมนัส'วอนอย่าพาดพิงส.ป.ก. ชาววังน้ำเขียวโอดสู้...

รหัสข่าว: C-240710020039(10 ก.ค. 67/05:31) หน้า: 3/3

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 115.99 Ad Value: 139,188 PRValue : 417,564 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 75 ฉบับที่: 25371
วันที่: พุธ 10 กรกฎาคม 2567
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 8

หัวข้อข่าว: 'นายกฯ'โยนข้อพิพาทพื้นที่ทับลาน ยุครัฐบาลเก่า/นายทุนถือสิทธิ์ไม่ได้

รหัสข่าว: C-240710021007(10 ก.ค. 67/04:12) หน้า: 1/3

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,050

Col.Inch: 116.66 Ad Value: 122,493 PRValue : 367,479 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 75 ฉบับที่: 25371
วันที่: พุธ 10 กรกฎาคม 2567
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 8

หัวข้อข่าว: 'นายกฯ'โยนข้อพิพาทพื้นที่ทับลาน ยุครัฐบาลเก่า/นายทุนถือสิทธิ์ไม่ได้

รหัสข่าว: C-240710021007(10 ก.ค. 67/04:12) หน้า: 2/3

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,050

Col.Inch: 116.66 Ad Value: 122,493 PRValue : 367,479 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 75 ฉบับที่: 25371
วันที่: พุธ 10 กรกฎาคม 2567
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ซ้าย), 8

หัวข้อข่าว: 'นายกฯ'โยนข้อพิพาทพื้นที่ทับลาน ยุครัฐบาลเก่า/นายทุนถือสิทธิ์ไม่ได้

รหัสข่าว: C-240710021007(10 ก.ค. 67/04:12) หน้า: 3/3

Siam Rath
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,050

Col.Inch: 116.66 Ad Value: 122,493 PRValue : 367,479 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 27299
วันที่: พุธ 10 กรกฎาคม 2567
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 14

หัวข้อข่าว: 'เศรษฐา'เผยเฉือนป่าทับลาน ลุงป้อมแม่งานมติรัฐบาลชุดที่แล้ว

รหัสข่าว: C-240710004031(10 ก.ค. 67/04:53) หน้า: 1/2

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 950

Col.Inch: 109.45 Ad Value: 103,977.50 PRValue : 311,932.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: - ฉบับที่: 27299
วันที่: พุธ 10 กรกฎาคม 2567
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(กลาง), 14

หัวข้อข่าว: 'เศรษฐา'เผยเฉือนป่าทับลาน ลุงป้อมแม่งานมติรัฐบาลชุดที่แล้ว

รหัสข่าว: C-240710004031(10 ก.ค. 67/04:53) หน้า: 2/2

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 950

Col.Inch: 109.45 Ad Value: 103,977.50 PRValue : 311,932.50 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 34 ฉบับที่: 12278
วันที่: พุธ 10 กรกฎาคม 2567
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 11

หัวข้อข่าว: ให้สิทธิ์คนอยู่ก่อน-อุทยานทับซ้อน

รหัสข่าว: C-240710012004(10 ก.ค. 67/03:41) หน้า: 1/3

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 138 Ad Value: 213,900 PRValue : 641,700 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 34 ฉบับที่: 12278
วันที่: พุธ 10 กรกฎาคม 2567
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 11

หัวข้อข่าว: ให้สิทธิ์คนอยู่ก่อน-อุทยานทับซ้อน

รหัสข่าว: C-240710012004(10 ก.ค. 67/03:41) หน้า: 2/3

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 138 Ad Value: 213,900 PRValue : 641,700 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 34 ฉบับที่: 12278
วันที่: พุธ 10 กรกฎาคม 2567
Section: First Section/หน้าแรก

หน้า: 1(ล่าง), 11

หัวข้อข่าว: ให้สิทธิ์คนอยู่ก่อน-อุทยานทับซ้อน

รหัสข่าว: C-240710012004(10 ก.ค. 67/03:41) หน้า: 3/3

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Col.Inch: 138 Ad Value: 213,900 PRValue : 641,700 คลิป: สี่สี(x3)



ปีที่: 28 ฉบับที่: 10099
วันที่: พุธ 10 กรกฎาคม 2567
Section: First Section/บทความ - ในประเทศ

หน้า: 3(บน)

คอลัมน์: เปลว สีเงิน: 'ส.ป.ก.ทับลาน' ร้อนๆ จ้า

รหัสข่าว: C-240710008043(10 ก.ค. 67/04:38) หน้า: 1/2

Thai Post
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 107.06 Ad Value: 128,472 PRValue : 385,416 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 28 ฉบับที่: 10099
วันที่: พุธ 10 กรกฎาคม 2567
Section: First Section/บทความ - ในประเทศ

หน้า: 3(บน)

คอลัมน์: เปลว สีเงิน: 'ส.ป.ก.ทับลาน' ร้อนๆ จ้า

รหัสข่าว: C-240710008043(10 ก.ค. 67/04:38) หน้า: 2/2

Thai Post
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,200

Col.Inch: 107.06 Ad Value: 128,472 PRValue : 385,416 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

ผงะ! "ยาบ้าแลกค่าแรง" แก๊งมอดไม้บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติดงระแนงนับพันไร ่

  
วันที่  9 กรกฎาคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณป่าสงวนแห่งชาติดงระแนง เขตรอยต่อระหว่าง  
ต.คลองขาม-ต.เขาพระนอน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ นายเอกรัตน์ มิสา นายอ าเภอยางตลาด จ.กาฬสินธุ์  
พร้อมด้วยนายสุขสันต์ ภูทองทิพย์ ก านันต าบลคลองขาม น าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ชุดรักษาความ
ปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) และอาสาสมัครพิทักษ์ป่า ลงพ้ืนที่ส ารวจความเสียหาย หลังได้รับแจ้งจากจากชาวบ้านว่า 
มีการบุกรุกป่าสงวนฯ เพื่อปลูกมันส าปะหลังเป็นบริเวณกว้าง 

  

นายเอกรัตน์ มิสา นายอ าเภอยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในช่วงฤดูฝนทุกปี จะมีเหตุลักลอบตัดไม้ยูคาลิปตัส 
ไม้สักทอง และไม้เศรษฐกิจอื่นๆในผืนป่าสงวนแห่งชาติดงระแนง รวมทั้งมีเหตุบุกรุกป่าเพื่อปลูกมันส าปะหลัง และ
อ้อยเพิ่มขึ้นเป็นประจ าทุกปี ทั้งนี้ จากข้อมูลพบว่ามีนายทุนอยู่เบื้องหลัง เนื่องจากมีอุปกรณ์ทันสมัยในการยกไม้ 
ชักลากและขนย้ายไม้ ก่อเหตุในช่วงกลางคืนและฝนตก ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว จะเป็นอุปสรรคในการเฝ้าระวังและ
ตรวจตราของเจ้าหน้าที่  แต่กลับเป็นโอกาสดีของแก๊งมอดไม้ ลักลอบเข้ามาตัดไม้อย่างไม่เกรงกลัวกฎหมาย จาก
ข้อมูลพบว่าผู้ที่เข้ามาตัดส่วนใหญ่เป็นชาวบ้าน มีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด จึงไม่มีความส านึก และเลือกตัด
ต้นไม้ขนาดใหญ่ที่อยู่ติดถนน  เพราะง่ายต่อการขนย้าย ซึ่งไม้ที่ตัดไปขายหรือแปรรูปในช่วงฤดูฝน จะมีน้ าหนัก
มากกว่าในฤดูแล้ง จึงน าไปขายได้ราคาสูงกว่า 



 

นายเอกรัตน์กล่าวอีกว่า ในการส ารวจพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติดงระแนงในครั้งนี้ อยู่บริเวณพิกัดที่ส่วนทางราชการที่
เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน ในยุค คสช.ได้สนธิก าลังยึดคืนพื้นที่จากกลุ่มนายทุนและชาวบ้านที่บุกรุก ตามยุทธการ
ทวงคืนผืนป่าดงระแนง เมื่อปี 2557 กว่า 10,000 ไร่ นอกจากจะพบร่องรอยการตัดไม้ การขนย้ายไม้ออกไปแล้ว 
ยังพบว่ามีการบุกรุกอีกและขยายพื้นที่ท าลายผืนป่าเพิ่มขึ้นมาก โดยเชื่อว่าเป็นฝีมือนายทุนและชาวบ้านกลุ่ม เดิม 
ประเมินพื้นที่บุกรุกเบื้องต้นไม่น้อยกว่า 1,000 ไร่ทีเดียว โดยพฤติกรรมการก่อเหตุคือกระท าในเวลากลางคืนที่มี
ฝนตก ทั้งในกรณีลักลอบตัดไม้ ในในกรณีบุกรุกพื้นที่โดยใช้รถไถ เพื่อปลูกอ้อยและปลูกมันส าปะหลังในเวลา
กลางคืน 

 

“ทั้งนี้  ที่ผ่านมาได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ป่าไม้และทางต ารวจว่า ได้มีการจับกุมผู้ต้องหาและยึดของกลาง เช่น รถไถ 
รถยนต์ เครื่องมือตัดไม้ ไม้ของกลาง อย่างต่อเนื่อง โดยน าไปเก็บรักษาที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กส.1 (ดงมูล) ต.
ค าใหญ่ อ.ห้วยเม็ก อย่างไรก็ตาม ในช่วงนี้ทางฝ่ายปกครองอ าเภอ ยังได้ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้ความรู้ 
ปลุกจิตส านึกชาวบ้าน ในพื้นที่ติดต่อกับป่าสงวนแห่งชาติดงระแนง ให้ร่วมกันเฝ้าระวังก่อก่อเหตุลักลอบตัดและบุก
รุกพื้นที่ป่าสงวนฯ รวมทั้งฝึกอบรมทักษะให้กับ ชรบ.หมู่บ้าน และอาสาพิทักษ์ป่าด้วย แต่กลุ่มนายทุนก็ยังว่าจ้าง
ชาวบ้านที่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งมีทั้งให้ทั้งค่าจ้างและให้ยาบ้าเสพแทนค่าแรงท าการบุกรุก โดยฉวยโอกาส
ช่วงเวลากลางคืนดังกล่าว” นายเอกรัตน์กล่าวในที่สุด 

ด้านนางฉวีวรรณ ภูเชิดสาย อาสาพิทักษ์ป่าสงวนแห่งชาติดงระแนงกล่าวว่า หลังจากได้ร่วมลาดตระเวน เดิน
ส ารวจความเสียหายแล้ว  รู้สึกสลด หดหู่ใจเป็นอย่างมาก เพราะพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติดงระแนง ที่ตั้งแต่เกิดมา
เห็นความอุดมสมบูรณ์ แต่วันนี้กลายเป็นป่าเสื่อมโทรม มีร่องรอยการบุกรุกทั่วไป และขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆ 
ในขณะที่แปลงปลูกป่าผืนนี้ประมาณ 10 ไร่  บริเวณรอยต่อบ้านหนองหล่ม ต.คลองขาม กับบ้านหนองกุง ต.เขา
พระนอน อ.ยางตลาด ที่เคยยึดคืนพื้นที่กลับมาจากนายทุน เพื่อท าการปลูกต้นไม้หวังฟื้นฟูสภาพป่า กลับมีแต่
ความว่างเปล่า 

 

 



“โดยผืนป่าแปลงนี้ ทางจังหวัดได้ร่วมกับป่าไม้ ฝ่ายปกครอง  ชุมชน เยาวชนและจิตอาสา ร่วมกันปลูกเมื่อเดือน 
ส.ค.66 ที่ผ่านมา แต่วันนี้กลับพบว่าแทบจะไม่มีต้นไม้ที่ปลูกไว้เหลืออยู่เลย จากการส ารวจมีร่องรอยการรื้อถอน 
เหลือเพียงไม้ค้ า และพื้นที่ว่างเปล่าดังกล่าว เห็นแล้วเศร้าใจ ทางราชการใช้งบประมาณจัดกิจกรรมปลูกป่าแต่ละ
ครั้งเป็นจ านวนมาก ทุกคนที่มาร่วมกันปลูกต้นไม้มาด้วยความยินดีและอ่ิมเอมใจ ว่าจะได้ฟื้นคืนผืนป่าให้กลับมาร่ม
รื่น เป็นแหล่งอาหารชุมชน เป็นทรัพยากรของแผ่นดินให้ลูกหลานร่วมอนุรักษ์สืบไป แต่เมื่อได้มาเห็นสภาพถูก
ท าลาย และเกิดความเสียหายอย่างนี้ก็รู้สึกเสียใจมาก อยากให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจริงจังในการป้องกัน และมี
มาตรการด าเนินคดีกับผู้บุกรุกท าลายป่าให้ถึงที่สุด” นางฉวีวรรณกล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

'แก๊งมอดไม'้รุกป่าสงวนฯดงระแนง แฉนายทุนแจกยาบ้า แลกค่าแรงคนงาน 

 
นายอ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ น าชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน และอาสาสมัครพิทักษ์ป่ า ลาดตระเวน
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติดงระแนง รอยต่อต าบลคลองขาม-ต าบลเขาพระนอน เพื่อป้องกันเหตุแก๊งมอดไม้ลอบตัดไม้
เศรษฐกิจในช่วงฤดูฝน ผงะพบมีบุกรุกพื้นที่เพ่ิมกว่า 1,000 ไร่ เผยนายทุนแจกยาบ้าแก๊งมอดไม้แทนค่าแรง 

9 กรกฎาคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณป่าสงวนแห่งชาติดงระแนง เขตรอยต่อระหว่าง ต.คลองขาม-ต.
เขาพระนอน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ นายเอกรัตน์ มิสา นายอ าเภอยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายสุขสันต์ 
ภูทองทิพย์ ก านันต าบลคลองขาม น าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) 
และอาสาสมัครพิทักษ์ป่า ลงพื้นที่ส ารวจความเสียหาย หลังได้รับแจ้งจากจากชาวบ้านว่า มีการบุกรุกป่าสงวนฯ 
เพื่อปลูกมันส าปะหลังเป็นบริเวณกว้าง 

นายเอกรัตน์ มิสา นายอ าเภอยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในช่วงฤดูฝนทุกปี จะมีเหตุลักลอบตัดไม้ยูคาลิปตัส 
ไม้สักทอง และไม้เศรษฐกิจอื่นๆในผืนป่าสงวนแห่งชาติดงระแนง รวมทั้งมีเหตุบุกรุกป่าเพื่อปลูกมันส าปะหลัง และ
อ้อยเพิ่มขึ้นเป็นประจ าทุกปี ทั้งนี้ จากข้อมูลพบว่ามีนายทุนอยู่เบื้องหลัง เนื่องจากมีอุปกรณ์ทันสมัยในการยกไม้ 
ชักลากและขนย้ายไม้ ก่อเหตุในช่วงกลางคืนและฝนตก ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว จะเป็นอุปสรรคในการเฝ้าระวังและ
ตรวจตราของเจ้าหน้าที่ แต่กลับเป็นโอกาสดีของแก๊งมอดไม้ ลักลอบเข้ามาตัดไม้อย่างไม่เกรงกลัวกฎหมาย จาก
ข้อมูลพบว่าผู้ที่เข้ามาตัดส่วนใหญ่เป็นชาวบ้าน มีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด จึงไม่มีความส านึก และเลือกตัด
ต้นไม้ขนาดใหญ่ที่อยู่ติดถนน  เพราะง่ายต่อการขนย้าย ซึ่งไม้ที่ตัดไปขายหรือแปรรูปในช่วงฤดูฝน จะมีน้ าหนัก
มากกว่าในฤดูแล้ง จึงน าไปขายได้ราคาสูงกว่า 



  

นายเอกรัตน์ กล่าวอีกว่า ในการส ารวจพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติดงระแนงในครั้งนี้ อยู่บริเวณพิกัดที่ส่วนทางราชการที่
เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน ในยุค คสช.ได้สนธิก าลังยึดคืนพื้นที่จากกลุ่มนายทุนและชาวบ้านที่บุกรุก ตามยุทธการ
ทวงคืนผืนป่าดงระแนง เมื่อปี 2557 กว่า 10,000 ไร่ นอกจากจะพบร่องรอยการตัดไม้ การขนย้ายไม้ออกไปแล้ว 
ยังพบว่ามีการบุกรุกอีกและขยายพื้นที่ท าลายผืนป่าเพิ่มขึ้นมาก โดยเชื่อว่าเป็นฝีมือนายทุนและชาวบ้านกลุ่มเดิม 
ประเมินพื้นที่บุกรุกเบื้องต้นไม่น้อยกว่า 1,000 ไร่ทีเดียว โดยพฤติกรรมการก่อเหตุคือกระท าในเวลากลางคืนที่มี
ฝนตก ทั้งในกรณีลักลอบตัดไม้ ในในกรณีบุกรุกพื้นที่โดยใช้รถไถ เพื่อปลูกอ้อยและปลูกมันส าปะหลังในเวลา
กลางคืน 

  

“ทั้งนี้  ที่ผ่านมาได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ป่าไม้และทางต ารวจว่า ได้มีการจับกุมผู้ต้องหาและยึดของกลาง เช่น รถไถ 
รถยนต์ เครื่องมือตัดไม้ ไม้ของกลาง อย่างต่อเนื่อง โดยน าไปเก็บรักษาที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กส.1 (ดงมูล) ต.
ค าใหญ่ อ.ห้วยเม็ก อย่างไรก็ตาม ในช่วงนี้ทางฝ่ายปกครองอ าเภอ ยังได้ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้ความรู้ 
ปลุกจิตส านึกชาวบ้าน ในพื้นที่ติดต่อกับป่าสงวนแห่งชาติดงระแนง ให้ร่วมกันเฝ้าระวังก่อก่อเหตุลักลอบตัดและบุก
รุกพื้นที่ป่าสงวนฯ รวมทั้งฝึกอบรมทักษะให้กับ ชรบ.หมู่บ้าน และอาสาพิทักษ์ป่าด้วย แต่กลุ่มนายทุนก็ยังว่าจ้าง
ชาวบ้านที่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งมีทั้งให้ทั้งค่าจ้างและให้ยาบ้าเสพแทนค่าแรงท าการบุกรุก โดยฉวยโอกาส
ช่วงเวลากลางคืนดังกล่าว” นายเอกรัตน์กล่าวในที่สุด 



  

ด้านนางฉวีวรรณ ภูเชิดสาย อาสาพิทักษ์ป่าสงวนแห่งชาติดงระแนงกล่าวว่า หลังจากได้ร่วมลาดตระเวน  
เดินส ารวจความเสียหายแล้ว  รู้สึกสลด หดหู่ใจเป็นอย่างมาก เพราะพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติดงระแนง ที่ตั้งแต่เกิด
มาเห็นความอุดมสมบูรณ์ แต่วันนี้กลายเป็นป่าเสื่อมโทรม มีร่องรอยการบุกรุกทั่วไป และขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆ 
ในขณะที่แปลงปลูกป่าผืนนี้ประมาณ 10 ไร่ บริเวณรอยต่อบ้านหนองหล่ม ต.คลองขาม กับบ้านหนองกุง ต.เขา
พระนอน อ.ยางตลาด ที่เคยยึดคืนพื้นที่กลับมาจากนายทุน เพื่อท าการปลูกต้นไม้หวังฟื้นฟูสภาพป่า กลับมีแต่
ความว่างเปล่า 

“โดยผืนป่าแปลงนี้ ทางจังหวัดได้ร่วมกับป่าไม้ ฝ่ายปกครอง  ชุมชน เยาวชนและจิตอาสา ร่วมกันปลูกเมื่อเดือน 
ส.ค.66 ที่ผ่านมา แต่วันนี้กลับพบว่าแทบจะไม่มีต้นไม้ที่ปลูกไว้เหลืออยู่เลย จากการส ารวจมีร่องรอยการรื้อถอน 
เหลือเพียงไม้ค้ า และพื้นที่ว่างเปล่าดังกล่าว เห็นแล้วเศร้าใจ ทางราชการใช้งบประมาณจัดกิจกรรมปลูกป่าแต่ละ
ครั้งเป็นจ านวนมาก ทุกคนที่มาร่วมกันปลูกต้นไม้มาด้วยความยินดีและอ่ิมเอมใจ ว่าจะได้ฟื้นคืนผืนป่าให้กลับมาร่ม
รื่น เป็นแหล่งอาหารชุมชน เป็นทรัพยากรของแผ่นดินให้ลูกหลานร่วมอนุรักษ์สืบไป แต่เมื่อได้มาเห็นสภาพถูก
ท าลาย และเกิดความเสียหายอย่างนี้ก็รู้สึกเสียใจมาก อยากให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจริงจังในการป้องกัน และมี
มาตรการด าเนินคดีกับผู้บุกรุกท าลายป่าให้ถึงที่สุด” นางฉวีวรรณกล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ยาบ้า แลกคา่แรง แก๊งมอดไม้ จ.กาฬสินธุ์ 

 

ประเด็นเด็ด 7 สี - ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ พบแก๊งมอดไม้อาละวาดหนัก ลักลอบแอบตัดไม้เศรษฐกิจในช่วงฤดูฝนขยาย
พื้นที่กว่า 1,000 ไร่ ที่น่าตกใจกลุ่มนายทุนหันมาจ่ายยาบ้า แทนเป็นค่าแรง 

นายเอกรัตน์ มิสา นายอ าเภอยางตลาด พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครพิทักษ์ป่า ลงพื้นที่
ส ารวจความเสียหาย บริเวณป่าสงวนแห่งชาติดงระแนง อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ หลังได้รับแจ้งจากจาก
ชาวบ้านว่า มีการบุกรุกป่าสงวนฯ เพื่อปลูกมันส าปะหลังเป็นบริเวณกว้าง 

นายเอกรัตน์ มิสา กล่าวว่า ในช่วงฤดูฝนทุกปี มีการลักลอบตัดไม้ยูคาลิปตัส ไม้สักทอง และไม้เศรษฐกิจอื่น ๆ ใน
ผืนป่าสงวนฯ บุกรุกปลูกมันส าปะหลัง และอ้อยเพิ่มขึ้นทุกปี โดยมีกลุ่มนายทุนอยู่เบื้องหลัง จัดหาอุปกรณ์ที่
ทันสมัยในการยกไม้ ชักลาก และขนย้าย ใช้ช่วงโอกาสในเวลากลางคืนตอนฝนตก ที่เจ้าหน้าที่เข้าไปท างานล าบาก 
ส่วนมอดไม้ที่เข้าไปตัดส่วนใหญ่ก็เป็นชาวบ้าน ที่มีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด มีการจ่ายค่าแรงเป็นยาบ้าล่อตา
ล่อใจ  

ล่าสุด มีพื้นที่ถูกบุกรุกไปแล้วไม่น้อยกว่า 1,000 ไร่ หลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะเพิ่มมาตรการด าเนินคดีกับผู้บุกรุกป่าให้
ถึงที่สุด 

 

 

 

 

 



 

กาฬสินธ์ุผงะ!! “ยาบ้าแลกค่าแรง” แก๊งมอดไม้บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติดงระแนงนับพันไร่ 

 

วันที่ 9 ก.ค.67 ที่บริเวณป่าสงวนแห่งชาติดงระแนง เขตรอยต่อระหว่าง ต.คลองขาม-ต.เขาพระนอน อ.ยางตลาด 
จ.กาฬสินธุ์ นายเอกรัตน์ มิสา นายอ าเภอยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายสุขสันต์ ภูทองทิพย์ ก านันต าบล
คลองขาม น าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) และอาสาสมัครพิทักษ์ป่า 
ลงพื้นที่ส ารวจความเสียหาย หลังได้รับแจ้งจากจากชาวบ้านว่า มีการบุกรุกป่าสงวนฯ เพื่อปลูกมันส าปะหลังเป็น
บริเวณกว้าง 

นายเอกรัตน์ มิสา นายอ าเภอยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในช่วงฤดูฝนทุกปี จะมีเหตุลักลอบตัดไม้ยูคาลิปตัส 
ไม้สักทอง และไม้เศรษฐกิจอื่นๆในผืนป่าสงวนแห่งชาติดงระแนง รวมทั้งมีเหตุบุกรุกป่าเพื่อปลูกมันส าปะหลัง และ
อ้อยเพิ่มขึ้นเป็นประจ าทุกปี ทั้งนี้ จากข้อมูลพบว่ามีนายทุนอยู่เบื้องหลัง เนื่องจากมีอุปกรณ์ทันสมัยในการยกไม้ 
ชักลากและขนย้ายไม้ ก่อเหตุในช่วงกลางคืนและฝนตก ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว จะเป็นอุปสรรคในการเฝ้าระวังและ
ตรวจตราของเจ้าหน้าที่  แต่กลับเป็นโอกาสดีของแก๊งมอดไม้ ลักลอบเข้ามาตัดไม้อย่างไม่เกรงกลัวกฎหมาย จาก
ข้อมูลพบว่าผู้ที่เข้ามาตัดส่วนใหญ่เป็นชาวบ้าน มีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด จึงไม่มีความส านึก และเลือกตัด
ต้นไม้ขนาดใหญ่ที่อยู่ติดถนน  เพราะง่ายต่อการขนย้าย ซึ่งไม้ที่ตัดไปขายหรือแปรรูปในช่วงฤดูฝน จะมีน้ าหนั ก
มากกว่าในฤดูแล้ง จึงน าไปขายได้ราคาสูงกว่า 

   



นายเอกรัตน์กล่าวอีกว่า ในการส ารวจพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติดงระแนงในครั้งนี้ อยู่บริเวณพิกัดที่ส่วนทางราชการที่
เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน ในยุค คสช.ได้สนธิก าลังยึดคืนพื้นที่จากกลุ่มนายทุนและชาวบ้านที่บุกรุก ตามยุทธการ
ทวงคืนผืนป่าดงระแนง เมื่อปี 2557 กว่า 10,000 ไร่ นอกจากจะพบร่องรอยการตัดไม้ การขนย้ายไม้ออกไปแล้ว 
ยังพบว่ามีการบุกรุกอีกและขยายพื้นที่ท าลายผืนป่าเพิ่มขึ้นมาก โดยเชื่อว่าเป็นฝีมือนายทุนและชาวบ้านกลุ่มเดิม 
ประเมินพื้นที่บุกรุกเบื้องต้นไม่น้อยกว่า 1,000 ไร่ทีเดียว โดยพฤติกรรมการก่อเหตุคือกระท าในเวลากลางคืนที่มี
ฝนตก ทั้งในกรณีลักลอบตัดไม้ ในในกรณีบุกรุกพื้นที่โดยใช้รถไถ เพื่อปลูกอ้อยและปลูกมันส าปะหลังในเวลา
กลางคืน  

“ทั้งนี้  ที่ผ่านมาได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ป่าไม้และทางต ารวจว่า ได้มีการจับกุมผู้ต้องหาและยึดของกลาง เช่น รถไถ 
รถยนต์ เครื่องมือตัดไม้ ไม้ของกลาง อย่างต่อเนื่อง โดยน าไปเก็บรักษาที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กส.1 (ดงมูล) ต.
ค าใหญ่ อ.ห้วยเม็ก อย่างไรก็ตาม ในช่วงนี้ทางฝ่ายปกครองอ าเภอ ยังได้ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้ความรู้ 
ปลุกจิตส านึกชาวบ้าน ในพื้นที่ติดต่อกับป่าสงวนแห่งชาติดงระแนง ให้ร่วมกันเฝ้าระวังก่อก่อเหตุลักลอบตัดและบุก
รุกพื้นที่ป่าสงวนฯ รวมทั้งฝึกอบรมทักษะให้กับ ชรบ.หมู่บ้าน และอาสาพิทักษ์ป่าด้วย แต่กลุ่มนายทุนก็ยังว่าจ้าง
ชาวบ้านที่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งมีทั้งให้ทั้งค่าจ้างและให้ยาบ้าเสพแทนค่าแรงท าการบุกรุก โดยฉวยโอกาส
ช่วงเวลากลางคืนดังกล่าว” นายเอกรัตน์กล่าวในที่สุด 

ด้านนางฉวีวรรณ ภูเชิดสาย อาสาพิทักษ์ป่าสงวนแห่งชาติดงระแนงกล่าวว่า หลังจากได้ร่วมลาดตระเวน เดิน
ส ารวจความเสียหายแล้ว  รู้สึกสลด หดหู่ใจเป็นอย่างมาก เพราะพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติดงระแนง ที่ตั้งแต่เกิดมา
เห็นความอุดมสมบูรณ์ แต่วันนี้กลายเป็นป่าเสื่อมโทรม มีร่องรอยการบุกรุกทั่วไป และขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆ 
ในขณะที่แปลงปลูกป่าผืนนี้ประมาณ 10 ไร่  บริเวณรอยต่อบ้านหนองหล่ม ต.คลองขาม กับบ้านหนองกุง ต.เขา
พระนอน อ.ยางตลาด ที่เคยยึดคืนพื้นที่กลับมาจากนายทุน เพื่อท าการปลูกต้นไม้หวังฟื้นฟูสภาพป่า กลับมีแต่
ความว่างเปล่า 

“โดยผืนป่าแปลงนี้ ทางจังหวัดได้ร่วมกับป่าไม้ ฝ่ายปกครอง  ชุมชน เยาวชนและจิตอาสา ร่วมกันปลูกเมื่อเดือน 
ส.ค.66 ที่ผ่านมา แต่วันนี้กลับพบว่าแทบจะไม่มีต้นไม้ที่ปลูกไว้เหลืออยู่ เลย จากการส ารวจมีร่องรอยการรื้อถอน 
เหลือเพียงไม้ค้ า และพื้นที่ว่างเปล่าดังกล่าว เห็นแล้วเศร้าใจ ทางราชการใช้งบประมาณจัดกิจกรรมปลูกป่าแต่ละ
ครั้งเป็นจ านวนมาก ทุกคนที่มาร่วมกันปลูกต้นไม้มาด้วยความยินดีและอ่ิมเอมใจ ว่าจะได้ฟื้นคืนผืนป่าให้กลับมาร่ม
รื่น เป็นแหล่งอาหารชุมชน เป็นทรัพยากรของแผ่นดินให้ลูกหลานร่วมอนุรักษ์สืบไป แต่เมื่อได้มาเห็นสภาพถูก
ท าลาย และเกิดความเสียหายอย่างนี้ก็รู้สึกเสียใจมาก อยากให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจริงจังในการป้องกัน และมี
มาตรการด าเนินคดีกับผู้บุกรุกท าลายป่าให้ถึงที่สุด” นางฉวีวรรณ กล่าว 

 

 

 

 



 

‘ปลอดประสพ’ สุดเข้ม! โพสต์รูปพกปืน ลั่นกินทบัลาน มีเรื่องกับผมแน่นอน 

 
‘ปลอดประสพ’ โพสต์รูปพกปืน ลั่นกินทับลาน มีเรื่องกับผมแน่นอน บอกเป็นอธิบดีกรมป่าไม้คนแรกที่ไปจับกุม
การบุกรุกทับลาน 

นายปลอดประสพ สุรัสวดี อดีตปลัดกระทรวงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โพสต์ภาพตัวเองที่พก
ปืนผ่านเฟซบุ๊ก พร้อมระบุข้อความว่า กินทับลาน มีเรื่องกับผมแน่นอน รูปนี้ถ่ายที่อุทยานแห่งชาติทับลานเมื่อ 4-5 
ปีที่แล้ว ที่พกปืนเพราะก าลังมีเรื่อง ตอนนี้มีคนจะมาเอาทับลานอีกแล้ว ขอย้ าว่า อธิบดีกรมป่าไม้คนแรกที่ไป
จับกุมการบุกรุกทับลานเมื่อ 20 กว่าปีที่แล้วชื่อปลอดประสพนะครับ ผมจะไม่มีวันเปลี่ยนความคิดแน่นอน สงสัย
คราวน้ีจะต้องอาสาคุณประวัติศาสตร์ หัวหน้าอุทยานทับลานซึ่งเป็นลูกน้องเก่า ไปช่วยเฝ้าอีกเสียแล้ว 

 



 

"ปลอดประสพ" ลั่น"กินทับลานมีเรื่องกับผมแน่นอน" เตรียมประสานไปชว่ยเฝ้า 

 
"ปลอดประสพ" ลั่น"กินทับลานมีเรื่องกับผมแน่นอน" เตรียมประสานไปช่วยเฝ้า ขณะที่ "พัชรวาท" ชี้ต้องฟัง
ความเห็นปชช.ปมที่ดินทับลาน-อธิบดีกรมอุทยานฯ เผยรอกก.เคาะ ยันยึดถูกต้อง-ให้สิทธิคนอยู่ก่อน-เกษตรกรเดิม  

เมื่อวันที่  9 กรกฎาคม 2567   นายปลอดประสพ สุรัสวดี อดีตรองนายกรัฐมนตรี อดีตปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โพสต์เฟซบุ๊ก "ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี" ระบุว่า... 

กินทับลาน มีเรื่องกับผมแน่นอน  รูปนี้ถ่ายที่อุทยานแห่งชาติทับลานเมื่อ 4-5 ปีที่แล้ว ที่พกปืนเพราะก าลังมีเรื่อง 
ตอนนี้มีคนจะมาเอาทับลานอีกแล้ว ขอย้ าว่า อธิบดีกรมป่าไม้คนแรก ที่ไปจับกุมการบุกรุกทับลานเมื่อ 20 กว่าปีที่
แล้วชื่อ ปลอดประสพ นะครับ  ผมจะไม่มีวันเปลี่ยนความคิดแน่นอน สงสัยคราวนี้จะต้องอาสาคุณประวัติศาสตร์ 
หัวหน้าอุทยานทับลาน ซึ่งเป็นลูกน้องเก่า ไปช่วยเฝ้าอีกเสียแล้ว 

 "พัชรวาท" ชี้ต้องฟังความเห็นปชช.ปมที่ดินทับลาน-อธิบดีกรมอุทยานฯ ก่อน 

ที่ท าเนียบรัฐบาล พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ  รองนาย กรัฐมนตรี  และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวถึงกรณีที่มีเสียงวิจารณ์และคัดค้านจากสังคมไม่เห็นด้วยกับการ 
ปรับปรุงแนวเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน เพื่อน าพื้นที่บางส่วน ไปจัดสรรให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ ว่า เรื่อง
ดังกล่าวอยู่ระหว่างการท าประชาพิจารณ์ ซึ่งจะครบก าหนดในวันที่ 12 ก.ค.นี้ จากนั้นจะรวบรวมส่งเรื่องให้กรม
อุทยานฯพิจารณา และด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในภายใน 30 วัน โดยที่ดินของชาวบ้านในขณะนี้มีประมาณ 5 
หมื่นไร่ ที่เราจะดูแลชาวบ้านเป็นหลักก่อน ส่วนที่ดินทั้งหมดมีประมาณ 2.6 แสนไร่ 

ผู้สื่อข่าวถามถึงกระแสคัดค้านของประชาชนไม่เห็นด้วยกับการน าพื้นที่อุทยานดังกล่าวมาใช้ประโยชน์เพราะอาจ
เป็นการเอื้อให้กับนายทุน พล.ต.อ.พัชรวาท กล่าวว่า เรารับฟังทุกเสียงเมื่อมีกระแสคัดค้านเราก็รับฟัง และน ามา
พิจารณา 



ด้านนายอรรถพล เจริญชันษาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ กล่าว
ว่า เรื่องนี้เป็นปัญหามาเป็นเวลา 40 ปี นับตัังแต่ปี 2524 และพื้นที่ดังกล่าวเคยเป็นป่าสงวนมาก่อน ที่จะประกาศ
เป็นพื้นที่อุทยาน ต่อมาได้มีการจัดสรรให้กับผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย และชุมชนโดยรอบไปใช้ประโยชน์ท ากิน 5.8 
หมื่นไร่ ต่อมาได้ประกาศพื้นที่อุทยานไปทับกับพื้นที่ดังกล่าว ตรงนี้ยอมรับว่าเป็นข้อบกพร่องของกรมป่าไม้ในอดีต 
จึงมีข้อเรียกร้องให้กันพื้นที่ตรงนี้ออกจากเขตอุทยาน น ามาซึ่งการส ารวจพื้นที่ในปี 2543 ก าหนดแนวเขตขึ้นใหม่ 
แต่ยังไม่สิ้นสุดตามกฎหมายท าให้พื้นที่ยังมีสภาพป่า ทั้งนี้รัฐบาลหลายชุดพยายามแก้ปัญหาให้ประชาชน จนมาถึง
การประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)มีมติให้กันพื้นที่ชุมชนออกไปอยู่ ในความดูแลส านักการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.)และน าเรื่องเสนอครม.เห็นชอบ โดย ครม. มีมติเห็นชอบตามคทช. โดยยกเว้น
บุคคลที่มีคดีความจะไม่ได้รับการคุ้มครองและยกเว้นในที่ดิน โดยเรื่องคดีนับวันที่เกิดเหตุว่าท าผิดหรือไม่ 

นายอรรถพล กล่าวว่า ส่วน การปรับปรับปรุงแนวเขตอุทยานที่เราเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่
และทั่วประเทศทางออนไลน์ทั่วประเทศ แล้วจะน าข้อมูลทั้งหมดเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการอุทยานฯ แล้วใช้
เวลาพิจารณาไม่เกิน 30 วัน โดยคณะกรรมการยึดหลักความถูกต้องและฟังเสียงทั้งหมดทุกประเด็นในการ
พิจารณา ทั้งการท ากินและการรักษาพื้นที่ป่า ทั้งนี้พื้นที่กว่า 2แสนไร่ มีทั้งชาวบ้านที่อยู่เดิมคนมาซื้อที่ต่อ กลุ่มรี
สอร์ทที่ถูกด าเนินคดี 1.2 หมื่นไร่ ต้องน ามาพูดคุยว่าจะพิจารณาอย่างไร 

ผู้สื่อข่าวถามว่า คณะกรรมการอุทยานฯจะพิจารณาให้ชาวบ้านที่เป็นเจ้าของพื้นที่เดิมใ ช้ประโยชน์ก่อนใช่หรือไม่ 
นายอรรถพล กล่าวว่า คนที่จะได้รับสิทธิ์ต้องมีคุณสมบัติ โดยชอบตามกฏหมาย แต่ทั้งหมดต้องรอรับฟังความเห็น
และข้อยุติในคณะกรรมการอุทยาน ก่อนฯ 

เมื่อถามว่าจากมติครม. เมื่อวันที่ 14 มี.ค.2566 ถูกมองว่าเป็นการเอื้อให้นายทุนเข้าไปใช้ประโยชน์ในการท ารี
สอร์ท นายอรรถพล กล่าวว่า รัฐบาลพยายามแก้ปัญหาอยู่ และพื้นที่ที่มีประชาชนอยู่อาศัยให้คงสภาพเป็นที่ดิ น
ของรัฐ และที่ดินส.ป.ก.ยังถือเป็นที่ดินของรัฐอยู่ ใครใช้ประโยชน์จะต้องมีคุณสมบัติ หากคุณสมบัติไม่ถูกต้องก็จะ
ถูกน าที่ดินกลับคืน 

เมื่อถามย้ าว่าหากมีการจัดสรรพื้นที่ใช้ประโยชน์ใหม่ จะให้สิทธิ์ชาวบ้านที่อยู่เดิมหรือพิจารณาชาวบ้านทุกคนที่อยู่
ในพื้นที่ได้รับเท่ากัน หรือไม่นายอรรถพล กล่าวว่า สถานภาพของพื้นที่ได้เท่ากันแต่คุณสมบัติของคนที่จะได้รับ ไม่
เท่ากัน บางคนอยู่เดิมบางคนมาซื้อเปลี่ยนมือ บางคนมากว้านซื้อทีหลังซึ่งน่าจะไม่มีสิทธิ์ 

เมื่อถามย้ าผู้ที่เป็นเกษตรกรใช้ที่ดินท ากิน จะได้รับการพิจารณาจัดสรรก่อนใช่หรือ ไม่ นายอรรถพล กล่าวว่า 
"ถูกต้อง นี่คือ หลักการการพิจารณาคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ถือครอง" 

ผู้สื่อข่าวถามว่า จะเสนอเรื่องให้ที่ประชุมครม. พิจารณายกเลิกมติครม. เดิม ที่ท าให้เกิดปัญหาหรือไม่ อธิบดีกรม
อุทยานฯ กล่าวว่า ต้องรอความเห็นคณะกรรมการอุทยานฯก่อน 

 

 



 

ชวนรู้จัก "อทุยานแห่งชาติทับลาน" แหล่งมรดกโลก-ป่าลานผืนสุดท้ายของไทย 

 
ชวนรู้จัก "อุทยานแห่งชาติทับลาน" แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติที่มีความส าคัญ และป่าลานผืนสุดท้ายของ
ประเทศไทย หลังเกิดกระแส #Saveทับลาน 

จากกรณีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 
ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในการเพิกถอนพื้นที่ อุทยานแห่งชาติทับลาน จ านวน 265,286.58 ไร่ ออกจาการ
เป็นพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ โดยเปิดให้ร่วมแสดงความคิดเห็นระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน-12 กรกฎาคม 2567 

ท าให้ต่อมากระแสในโลกออนไลน์ได้ติดแฮชแท็ก #Saveทับลาน จนติดเทรนด์ในประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 
กรกฎาคม 2567 โดยหลายคนได้ออกมาคัดค้านเพราะมองว่าเป็นพื้นที่อนุรักษ์ และฝ่ายของชาวบ้านที่วอนให้เห็น
ใจ มองว่าเห็นควรให้พิจารณาเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน เพื่อให้สิทธิที่ท ากินกับชาวบ้านที่อยู่อาศัยมา
ก่อนที่จะมีการประกาศพื้นที่อุทยานทับลาน 

ขณะที่ ทางมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้ออกมาเผยข้อกังวลต่อเรื่องนี้ว่า "การจัดการของภาครัฐในลักษณะนี้ อาจ
ส่งผลกระทบต่อแนวการเชื่อมต่อระบบนิเวศของสัตว์ป่า และเพิ่มความรุนแรงความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ป่า
มากยิ่งขึ้น" 

ทั้งนี้ ทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์ จึงขอพาทุกคนไปท าความรู้จักกับ "อุทยานแห่งชาติทับลาน" ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติที่
มีความส าคัญ และมีพื้นที่มากเป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย รองจากอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ครอบคลุมพื้นที่ 
อ.ปักธงชยั อ.ครบุรี อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา และ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี 



 

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2548 อุทยานแห่งชาติทับลาน ยังได้รับการประกาศให้เป็นแหล่งมรดกโลกทาง
ธรรมชาติโดยยูเนสโก ภายใต้ชื่อ "กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่" ร่วมกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติ
ปางสีดา อุทยานแห่งชาติตาพระยา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ อีกทั้งยังได้รับรางวัลอุทยานแห่งชาติสีเขียว 
(Green National Parks) ระดับทอง (ดีเยี่ยม) ประจ าปี 2563 

อุทยานแห่งชาติทับลาน ป่าลานแห่งสุดท้ายของไทย 

จากข้อมูลของ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า ในอดีตป่าลานที่อุดมสมบูรณ์มีขึ้นอยู่กระจาย
ทั่วๆ ไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่ต่อมาพื้นที่ป่าลานถูกรุกรานจากการขยายตัวของพื้นที่เกษตรกรรม จน
ปัจจุบันลงเหลือป่าลานแห่งสุดท้ายที่บริเวณบ้านทับลาน บ้านขุนศรีบุพราหมณ์ และบ้านวังมืด จังหวัดปราจีนบุรี     

จากตรวจสอบสภาพป่าลาน เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2517 พบว่าป่าลานในบริเวณดังกล่าวเป็นป่าลานแห่งสุดท้าย
ของประเทศ เพื่ออนุรักษ์ป่าลานไว้ จึงมีด าริให้จัดตั้งป่าลานนี้เป็น "วนอุทยาน" มีเนื้อที่ประมาณ 58 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 36,250 ไร่ และในการประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติครั้งที่ 1/2518 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 
2518 ได้มีมติให้ด าเนินการวางแผนปฏิบัติการที่ป่าลานกบินทร์บุรี   

ต่อมาส านักงานป่าไม้เขตปราจีนบุรี ได้มีค าสั่งที่ 169/2518 ลงวันที่  11 เมษายน 2518 และค าสั่งที่ 194/2518  
ลงวันที่ 15 เมษายน 2518 ให้นายสุชล ผาติเสนะ นักวิชาการป่าไม้ตรี และนายยัณห์ ทักสูงเนิน พนักงานประจ า
เขต โดยอยู่ในความควบคุมการด าเนินงานของนายไพโรจน์ เชี่ยวเอี่ยมวัฒนา นักวิชาการป่าไม้โท ไปด าเนินการ
รังวัดหมายแนวเขตและจัดพื้นที่ปรับปรุงให้เป็น "วนอุทยานป่าลาน" ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแก่งดินสอ-แก่งใหญ่ 
เขาสะโตน จังหวัดปราจีนบุร ี

 



ต่อมากองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ ได้มีค าสั่งที่ 2383/2520 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2520 ให้นายเชาวลิต เลิศชยัน
ตี นักวิชาการป่าไม้ 5 ไปท าหน้าที่หัวหน้าวนอุทยานทับลาน และในปี 2523 กองอุทยานแห่งชาติได้ให้ "วนอุทยาน
ทับลาน" ส ารวจพื้นที่โดยรอบ เพื่อผนวกพื้นที่บริเวณใกล้เคียงแนวเขตติดต่อวนอุทยานยกฐานะวนอุทยานทับลาน
เป็นอุทยานแห่งชาต ิ

ผลการส ารวจปรากฏว่า บริเวณป่าดังกล่าวโดยรอบมีสภาพป่าสมบูรณ์ มีทิวทัศน์สวยงาม สัตว์ป่าชุกชุมเป็นป่าต้น
น้ าล าธารของแม่น้ าบางปะกง และแม่น้ ามูล ตามหนังสือรายงานผลการส ารวจที่ กส0708 (ทล)/16 ลงวันที่ 25 
กุมภาพันธ์ 2523 ทั้งเพื่อเป็นการสนองมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2522 ที่ให้รักษาป่าไว้โดยการ
ประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้จึงเสนอให้คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 
2/2523 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2523 เห็นสมควรออกพระราชกฤษฎีกาก าหนดพื้นที่ป่าดังกล่าวเป็น "อุทยาน
แห่งชาติ" 

โดยได้มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดบริเวณที่ดินป่าวังน้ าเขียวและป่าครบุรี ในท้องที่ ต.สะแกราช ต.วังน้ าเขียว อ.ปัก
ธงชัย ต.บลครบุรี ต.จระเข้หิน ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี และ ต.สระตะเคียน ต.โนน สมบูรณ์ อ.เสิงสาง จ.
นครราชสีมา และป่าแก่งดินสอ ป่าแก่งใหญ่ และป่าเขาสะโตน ในท้องที่ ต.บุพราหมณ์ ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.
ปราจีนบุรี ให้เป็นอุทยานแห่งชาติในปี 2524 ซึ่งประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 98 ตอนที่ 210 ลงวันที่ 23 
ธันวาคม 2524 เป็นอุทยานแห่งชาติที่ 40 ของประเทศ 

พืชพรรณในอุทยานแห่งชาติทับลาน 

อุทยานแห่งชาติทับลาน มีสังคมพืชที่จัดเป็นป่าลุ่มต่ าที่มีความสมบูรณ์มาก หากพิจารณาตามประเภทของป่าแล้ว
สามารถจ าแนกได้ 4 ประเภท ได้แก่ ป่าดิบแล้ง ป่าดิบชื้น เบญจพรรณ และป่าเต็งรัง จัดเป็นสังคมพืชที่มีการ
ซ้อนทับกันของลักษณะทางนิเวศวิทยาของป่าภาคกลางกับนิเวศวิทยาของป่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความ
หลากหลายของชนิดพันธ์ุไม้และสัตว์ป่าชุมชุม 

นอกนี้บริเวณที่ท าการอุทยานแห่งชาติทับลาน ท้องที่ ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เป็นพื้นที่ที่มีต้นลานขึ้น
กระจายในพื้นที่อย่างหนาแน่น จึงได้ช่ือว่าป่าลานผืนสุดท้ายที่สมบูรณ์และสวยงามที่สุดของประเทศไทย 

"ต้นลาน" จัดเป็นไม้ตระกูลปาล์ม เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ล าต้นตรงและแข็ง ภายในเนื้อเป็น
เส้นใย มีใบอ่อนรอบล าต้นเป็นชั้นๆ ก้านใบยาวประมาณ 3-4 เมตร หนึ่งก้านมีหนึ่งใบ ใบกว้างประมาณ 2-3 เมตร 
ล าต้นสูงประมาณ 10-26 เมตร 

นอกจากนี้ ต้นลาน มีลักษณะพิเศษหลายอย่าง เช่น เป็นต้นไม้ที่มีอายุขัยประมาณ 60-80 ปี เมื่อต้นแก่ก็จะออก
ดอกและผล ดอกมีสีขาว ซึ่งต้นลานจะออกดอกเพียงครั้งเดียว และเมื่อต้นลานออกดอกก็หมายความว่าต้นลาน
จะต้องตาย เมื่อเมล็ดร่วงหล่น ต้นลานก็จะเริ่มเหี่ยวเฉา และเหี่ยวแห้งตายลงทันที 

 



อย่างไรก็ตาม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
ได้เสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในการเพิกถอนพ้ืนที่ อุทยานแห่งชาติทับลาน ผ่านชอ่งทาง (คลิกที่นี่) 

ข้อมูลจาก แฟนเพจ อุทยานแห่งชาติทับลาน - Thap Lan National Park, ประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เหตุใดพื้นทีป่่าอาจไม่เพิม่ แม้ #Saveทับลาน ส าเร็จ ? 

 
หลังจากเกิดกระแส #saveทับลาน ในสื่อสังคมออนไลน์ รณรงค์ให้ประชาชนเข้าไปลงชื่อ “ไม่เห็นด้วย” ต่อการ
เพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานกว่า 2.65 แสนไร่ กลุ่มองค์กรประชาสังคมด้านสิทธิที่ดินท ากิน ได้ออกมา
แสดงความกังวลว่า การคัดค้านการเพิกถอนดังกล่าว อาจกระทบต่อกลุ่มชาวบ้านที่ท ากินในที่ดินก่อนประกาศเขต
พื้นที่อุทยานฯ และกลุ่มที่ท าประโยชน์เพื่อการเกษตร 

กลุ่มผู้สนับสนุนกระแส #saveทับลาน วิจารณ์ว่า การเพิกถอนพื้นที่อุทยานฯ ดังกล่าว จะลดพื้นที่ป่าอนุรักษ์และ
เอื้อต่อนายทุน โดยกลุ่มหลักที่คัดค้านคือมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ซึ่งออกมาบอกว่า เส้นแนวเขตส ารวจอุทยาน
แห่งชาติจะท าให้เกิดการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาต ิ

ทว่าอีกฟากหนึ่งได้อธิบายว่า นี่ไม่ใช่เพียงแต่เรื่องของ "นายทุนรุกป่า" แต่ยังมีชุมชนที่มีที่ดินที่ถูกประกาศเขต
อุทยานฯ ทับที่ดินของตัวเอง ซึ่งเรื่องนี้เป็นปัญหามาเป็นเวลากว่า 40 ปี 

บีบีซีไทยส ารวจข้อเท็จจริงและมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญต่อกรณี #saveทับลาน ใน 5 เรื่อง ดังนี ้

1.) พื้นที่ 2.65 แสนไร่ ที่จะถูกเพิกถอน เป็นของนายทุนทั้งหมดหรือไม่ ? 

พรพนา ก๊วยเจริญ ผู้อ านวยการแลนด์ วอทช์ ไทย (Land Watch THAI) บอกว่าพื้นที่ทั้ง 2.65 แสนไร่ไม่ได้เป็น
ของนายทุนทั้งหมด และจัดกลุ่มประเภทผู้ถือครองที่ดินในพื้นที่ทับซ้อนอุทยานแห่งชาติทับลานไว้ 3 กลุ่ม ดังนี ้

กลุ่มพื้นที่ทับซ้อนกับเขตปฏิรูปที่ดินของส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กว่า 58,000 ไร่ เป็น
ที่ดินจากการประกาศเขตปฏิรูปที่ดินเมื่อปี 2521 ส่วนใหญ่อยู่ในเขต อ.วังน้ าเขียว แต่หลังจากกรมอุทยานฯ 
ประกาศเขตอุทยานฯ ออกมาในปี 2524 พื้นที่เหล่านี้จึงกลายเป็นพื้นที่ทับซ้อนกับเขตอุทยานฯ กลุ่ม Land 
Watch Thai ระบุว่า ปัจจุบันการครอบครองพื้นที่ในส่วนนี้ได้กินออกมากนอกเขตอุทยานฯ ด้วย 



กลุ่มพื้นที่จัดที่ดินท ากินตามโครงการจัดสรรที่ดินท ากินแก่ราษฎรผู้ยากไร้ในพื้นที่ป่าสงวนเสื่อมโทรม (คจก .) ซึ่ง
เป็นโครงการด้านความมั่นคง รวมพื้นที่ 59,194 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ใน อ.เสิงสาง , อ.ครบุรี ของ จ.
นครราชสีมา 

กลุ่มพื้นที่ที่ด าเนินการตามมติ ครม. 30 มิ.ย. 2541 รวมพื้นที่กว่า 150,000 ไร่ มติ ครม. นี้ต้องการแก้ไขปัญหา
เรื่องคนกับป่า โดยทั้งหมดเป็นผู้ที่รัฐด าเนินการตรวจสอบแนวเขตระหว่างปี 2541-2545 กลุ่มนี้ถือเป็นกลุ่มที่ถูก
ด าเนินการโดยนโยบายของรัฐบาล กระจายอยู่ในที่ดินฝั่งวังน้ าเขียวของ จ.นครราชสีมา จนถึงเขต อ.นาดี ของ จ.
ปราจีนบุรี และถูกตั้งค าถามมากที่สุดในเรื่องของการครอบครองที่ดิน 

"กลุ่มที่สามมีเยอะที่สุด แต่มีการปะปนกันอยู่ของชาวบ้านจริง ๆ" พรพนา กล่าว 

ผอ.แลนด์ วอทช์ ไทย ยังบอกด้วยว่า ชาวบ้านที่ไม่ใช่นายทุนมีอยู่ในทุกกลุ่ม โดยเห็นว่าหน่วยงานรัฐมีข้อมูลอยู่  
ในมือที่สามารถตรวจสอบได้ เพราะว่ามีการตรวจสอบผ่านกระบวนการที่มีมายาวนาน อีกทั้งยังเข้าสู่กระบวนการ
ตรวจสอบภายใต้โครงการวันแมป (One map) ของส านักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ หรือ สคทช. 

ทางกรมอุทยานฯ อ้างว่า หากปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน ตามแนวเขตใหม่นี้ จะส่งผลให้อุทยาน
แห่งชาติทับลานมีเนื้อที่ลดน้อยลงไปประมาณ 265,000 ไร่ และแม้จะมีการเสนอผนวกพื้นที่ทางตอนเหนือใน
ท้องที่ ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา เพิ่มเข้ามาอีกประมาณ 80,000 ไร่ ก็ยังไม่สามารถที่จะยืนยันได้ว่า
สามารถผนวกพื้นที่เข้ามาเพิ่มได้จริง เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีราษฎรถือครองที่ดินอยู่เป็นจ านวนมาก และอยู่
ระหว่างการหาข้อยุติกับกรมป่าไม้ 

ความเป็นมาของเรื่องนี้สามารถย้อนกลับไปเมื่อกว่า 40 ปี ก่อน ราวปี พ.ศ. 2524 ซึ่งทางกรมป่าไม้น าพื้นที่ชุมชน
และป่าเสื่อมโทรมจากการให้เอกชนท าสัมปทานไม้หวงห้าม มาก าหนดเป็นพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติทับลาน จาก
ข้อมูลที่ระบุไว้ในรายงานของส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2566 

ในรายงานฉบับเดียวกันยังกล่าวด้วยว่า ในการด าเนินการก าหนดพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติทับลาน เมื่อปี 2524 
ทางหน่วยงานรัฐไม่ได้เข้าไปส ารวจรังวัดพื้นที่จริง ส่งผลให้การประกาศพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับซ้อนกับที่ท ากิน
ของประชาชนในเวลาต่อมา 

 



2.) หาก #Saveทับลาน ส าเร็จ จะเพิ่มผืนป่าได้หรือไม ่

หากสามารถคัดค้านการเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน 265,000 ไร่ได้ส าเร็จ จะสามารถเพิ่มผืนป่าให้มาก
ขึ้นได้หรือไม่ 

ผอ.แลนด์ วอทช์ ไทย กล่าวว่า "ไม่จริง" เพราะนิยามค าว่าป่าไม้ในพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ป่าไม้ ปี 2484 บอกว่า 
ป่าไม้คือที่ดินที่ไม่ได้มาโดยการมีเอกสารสิทธิ์ที่ดิน 

"ที่ดินตรงไหนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดินจะเรียกว่าป่าหมดเลย พอบอกว่า 'เฉือนป่า' จริง ๆ แล้วคือ การเฉือนที่ดินท า
กินออกไป มันไม่ได้เป็นเรื่องการสูญเสียป่าที่เป็นสภาพป่า แต่มันเป็นการหายไปในเชิงตัวเลข" พรพนา กล่าว 

นอกจากนี้ หนึ่งในเหตุผลที่กรมอุทยานฯ น ามาเป็นข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็นต่อการเพิกถอนพื้นที่
อุทยานแห่งชาติทับลาน ระบุว่า การเพิกถอนจะส่งผลกระทบต่อแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติของผืนป่าดงพญา
เย็น-เขาใหญ่ ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี 2548 

ในประเด็นนี้ พรพนา กล่าวว่า ปัจจุบันพื้นที่ป่าอนุรักษ์ มีคนอยู่อาศัยอยู่กว่า 4,000 ชุมชน บนที่ดินกว่า 4 ล้านไร่ 
ซึ่งรวมทั้งอุทยานแห่งชาติทับลานด้วย แต่เกณฑ์การเป็นพื้นที่มรดกโลกขององค์การยูเนสโก มีประเด็นของการ
บริหารจัดการคนที่สามารถอยู่ร่วมกันในพื้นที่ป่าได้ ซึ่งไม่ได้ระบุให้คนต้องออกจากป่า 

"เขาไม่ได้บอกว่า ต้องย้ายคนหรือไม่ให้มีคนอยู่ อันนี้เป็นเรื่องของหน่วยงานไทย และกลุ่มอนุรักษ์" 

เธอกล่าวด้วยว่า พื้นที่ที่จะเพิกถอนอยู่ในจุดที่เป็นขอบของอุทยานแห่งชาติทับลาน ซึ่งพื้นที่ตรงกลางคือป่า ส่วนที่
เพิกถอนสามารถบริหารจัดการด้วยการสร้างพื้นที่กันชนบัฟเฟอร์โซนเหมือนพื้นที่กันชนของกลุ่มป่าตะวันตก หรือ
การร่วมมือกับชุมชน ส่วนผู้ที่ครอบครองอย่างไม่ถูกต้อง ทั้งกลุ่มทุนหรือนักการเมือง รัฐต้องตรวจสอบโดยไม่เหมา
รวมกลุ่มชาวบ้านที่ถูกละเมิดสิทธิมาอย่างยาวนาน 

3.) หาก #Saveทับลาน ส าเร็จ ชาวบ้านในที่ดินพิพาทจะถูกไล่ออกจากพื้นที่หรือไม่ 

ปัจจุบันกรมอุทยานฯ อนุญาตให้มีคนอาศัยอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีเงื่อนไข
ภายใตม้าตรา 64 ของ พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 

พรพนา แสดงความเห็นว่า กรมอุทยานฯ จะใช้กฎหมายข้อนี้ในการด าเนินการกับผู้ที่อยู่ในเขตอุทยานฯ แต่เธอเห็น
ว่ามาตรการนี้ยังมีปัญหา เนื่องจากกฎหมายล าดับรองยังไม่ได้บังคับใช้เพราะถูกคัดค้านจากชุมชน 

มาตรา 64 ของ พ.ร.บ.อุทยานฯ ก าหนดให้มีการส ารวจ 4,000 กว่าชุมชน และจัดท าโครงการการอยู่อาศัยในพื้นที่
คราวละ 20 ปี ซึ่งกฎหมายนี้หมายความว่า ชุมชนต้องยอมรับว่าบุกรุกและยินดีเข้าโครงการนี ้

พรพนา กล่าวว่า เมื่อโครงการมีระยะเวลาแค่ 20 ปี ชุมชนก็ไม่เห็นด้วย อีกทั้งยังมีการจ ากัดการใช้ประโยชน์ที่
เข้มงวดมาก เช่น การเลี้ยงสัตว์ การท าเกษตรกรรม และมีมาตรการลงโทษปรับที่สูงมาก กลุ่มที่ได้รับผลกระทบ
จากมาตรการนี้มากที่สุด คือกลุ่มชาติพันธุ์หรือชนเผ่าที่มีวิถีชีวิตการท าเกษตรเฉพาะอย่างไร่หมุนเวียน กลุ่มเหล่านี้
ไม่เห็นด้วยเพราะพวกเขาจะ "ถูกลบวิถีชีวิตของเขาออกไป" 



 

"เท่ากับว่าแก้ไขกฎหมายแล้วเอาไปใช้ย้อนหลังกับคนที่เขาบอกว่าอยู่มาก่อน ซึ่งชุมชนเหล่านั้นบอกว่า ควรได้รับ
การแก้ปัญหาอีกแบบหนึ่ง แต่กรมอุทยานฯ ไม่เคยยอมรับการแยกคนที่อยู่มาก่อน กลายเป็นว่าประกาศแล้ว ถือว่า
คุณอยู่ในเขตอุทยานฯ คุณผิดกฎหมาย" 

หลังจากออกมาน าการรณรงค์ลงชื่อคัดค้าน ทางด้านมูลนิธิสืบนาคะเสถียร โพสต์เฟซบุ๊กในวันนี้ (9 ก.ค.) ระบุถึง
ข้อเสนอการแก้ไขปัญหาแนวเขตและที่ดินในพื้นที่ อช.ทับลาน ว่ารัฐ "ไม่ควรแก้ไขปัญหาแบบเหมารวมทุกกลุ่มเข้า
ด้วยกัน" และ "ควรแก้ไขปัญหาแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน และให้ความเป็นธรรมทั้งในแง่ของมนุษย์ ผืนป่า และสัตว์ป่า" 

 

4.) แผนที่ที่ใช้เป็นเกณฑ์เพิกถอนอุทยานฯ คือฉบับไหน 

ความพยายามแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนด าเนินมานานกว่า 30 ปี จนเกิดค าสั่งให้กรมป่าไม้ในขณะนั้น ปรับปรุงแนว
เขตครั้งแรกในปี 2534 ประกอบกับมีมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 22 เม.ย. 2540 ยืนยันให้แก้ไขแนวเขต จึงเกิด
เส้นแนวเขตปี 2543 ซึ่งมาจากการเดินส ารวจรังวัด จัดท าแผนที่ และฝังเขตหลักอุทยานฯ ร่วมกันเป็นครั้งแรกโดย
ส่วนราชการ ชุมชน และราษฎรในพื้นที่ 

“กรณีนี้จึงเห็นได้ว่า เส้นแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน ปี 2543 มิใช่เส้นที่เกิดขึ้นจากการขีดเขตแผนที่ในห้อง
ปฏิบัติงานของส่วนกลาง แต่เป็นเส้นที่เกิดจากการตรวจสอบร่วมกันในพื้นที่จริง มีความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ มี
ขั้นตอนทางกฎหมายและค าสั่งของทางราชการรองรับ” รายงานของส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ระบุ 

อย่างไรก็ตาม เส้นแนวเขตปี 2543 ยังไม่ได้บังคับใช้แต่อย่างใด โดยความล่าช้าที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งมาจากการปฏิรูป
ระบบราชการและจัดต้ังกรมอทุยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ขึ้นใหม่ในปี 2545 

 



จนกระทั่งยุคของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีมติ ครม. ในปี 2558 เห็นชอบให้ปรับปรุงแผนที่แนวเขต
ที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1:4000 หรือที่เรียกว่า “วันแมป”(One Map) เพื่อให้ประเทศไทยมีเขต
แนวที่ดนิที่ถูกต้อง ทันสมัย เป็นมาตรฐานเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นที่ดินของรัฐและเอกชน 

หลังจากนั้นแผนที่วันแมป จึงถูกน ามาปรับใช้เพื่อแก้ไขปัญหาพิพาทที่ดินเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน ซึ่งเป็นไปตาม
มติ ครม. หลายวาระในช่วงปี 2564-2566 

มติ ครม. ล่าสุด คือ วันที่ 14 มี.ค. 2566 เห็นชอบให้ใช้เส้นแนวเขตปี 2543 มาปรับปรุงแผนที่วันแมป เพื่อแก้ไข
ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนในเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน ซึ่งเป็นไปตามการเสนอของที่ประชุมคณะกรรมการนโยบาย
ที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น เป็นประธาน 

มติ ครม.ที่เกิดในช่วงท้าย ๆ ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ระบุว่า พื้นที่ที่ถูกกันออกจากเขตอุทยานฯ จะถูกส่งมอบ
ให้กับ ส.ป.ก. เพื่อจัดสรรที่ดินให้ประชาชนท ากินตามแนวทางของ คทช. หรือตามกฎหมายปฏิรูปที่ดิน หรือเพื่อ
เกษตรกรรม แล้วแต่กรณี โดยการเพิกถอนแนวเขตอุทยานฯ ในครั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องหรือมีผลต่อรูปคดีความต่าง ๆ ที่
อยู่ในกระบวนการยุติธรรมแต่อย่างใด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคดีรุกป่าเพื่อสร้างรีสอร์ทและโรงแรม รวมกันกว่า 400 คดี 
พื้นที่รวมกันกว่า 12,000 ไร ่

5.) จะเกิดอะไรขึ้นต่อไป หลังลงช่ือในแคมเปญ #saveทับลาน 

กรมอุทยานฯ ระบุว่า การเพิกถอนพื้นที่อุทยานฯ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน จะต้องมีการเปิดรับฟังความคิดเห็น
และการมีส่วนร่วมของประชาชน ตาม พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 โดยเปิดให้ลงชื่อระหว่างวันที่ 28 มิ.ย.-
12 ก.ค. นี้ ในเว็บไซต์ของกรมอุทยานฯ 

ในแบบสอบถามความเห็นมีเพียงค าถามเดียวที่ระบุว่า “ท่านเห็นด้วยกับการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับ
ลาน จากการส ารวจแนวเขตเมื่อปี พ.ศ. 2543 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อปี 2566 เพื่อก าหนดพื้นที่เป็นอุทยาน
แห่งชาติทับลาน จ.ปราจีนบุรี, จ.นครราชสีมา และ จ.สระแก้ว ใหม่ หรือไม่” ซึ่งผู้ตอบสามารถเลือกตอบเห็นด้วย 
หรือ ไม่เห็นด้วย พร้อมกรอกข้อเสนอแนะหรือความเห็นลงไปได้ 

วานนี้ (8 ก.ค.) เกิดกระแส #saveทับลาน ขึ้นในสื่อสังคมออนไลน์ รณรงค์ให้ประชาชนเข้าไปลงชื่อ “ไม่เห็นด้วย” 
ด้วยข้อมูลที่ระบุเพียงว่าก าลังจะสูญเสียพื้นที่ป่า 265,000 ไร่ ให้กับนายทุน ส่งผลให้มีประชาชนจ านวนหนึ่งเข้าไป
ลงชื่อ “ไม่เห็นด้วย” ซึ่งการลงช่ือดังกล่าวไม่สามารถลบหรือแก้ไขได ้

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานสัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยวันนี้ (9 ก.ค.) ว่า จะรวบรวมความเห็น
ทั้งหมด เสนอให้คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ พิจารณาภายใน 30 วัน เพื่อมีมติเสนอ ครม. ให้เพิกถอนพื้นที่
อุทยานฯ ต่อไป แต่สิ่งส าคัญคือต้องยึดหลักข้อเท็จจริง ทั้งเรื่องการอยู่อาศัยท ากินและการดูแลรักษาผืนป่า 
เนื่องจากในจ านวน 265,000 ไร่ มีทั้งคนที่อยู่อาศัยอยู่เดิมจากการจัดสรรพื้นที่ และคนที่มาซื้อต่อเป็นมือที่ 2 มือที่ 
3 รวมถึงกลุ่มรีสอร์ทที่ถูกด าเนินคดีกว่า 12,000 ไร ่

 



ส่วนที่หลายคนมองว่า มติ ครม. เมื่อปี 2566 เป็นการเอื้อนายทุน อธิบดีกรมอุทยานฯ ชี้แจงว่า “รัฐบาลที่ผ่านมา
พยายามแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินท ากินให้กับชาวบ้าน จึงเห็นว่าควรท าให้เป็นที่ดินของรัฐ และ ส.ป.ก. ก็ถือเป็นที่ดิน
ของรัฐ ดังนั้น ส.ป.ก. จึงต้องเข้ามาพิจารณาตรวจสอบว่าใครมีสิทธิ” โดยในส่วนของกรมอุทยานฯ เองก็จะต้องไป
พิจารณาร่วมกันในชั้นของคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ เพื่อเสนอ ครม. ต่อไปเช่นกัน 

“เพราะคุณสมบัติแต่ละคนไม่เท่ากัน บางคนอยู่เดิม บางคนมาซื้อขายเปลี่ยนมือ บางคน เข้ามากว้านซื้อ จึง
จ าเป็นต้องพิจารณาถึงคุณสมบัติผู้ครอบครองที่ดินของรัฐ” อธิบดีกรมอุทยานฯ กล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

อธิบดีกรมอุทยานฯโยน 'ทับลาน' เป็นข้อบกพร่องของกรมป่าไม้ในอดีต ปัดเอื้อนายทุน 

 
9 ก.ค. 2567- ที่ท าเนียบรัฐบาล พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้สัมภาษณ์ถึงเสียงวิจารณ์และคัดค้านจากสังคมไม่เห็นด้วยกับการปรับปรุงแนวเขตพื้นที่อุทยาน
แห่งชาติทับลาน เพื่อน าพื้นที่บางส่วนไปจัดสรรให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ ว่า เรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างก ารท า
ประชาพิจารณ์ ซึ่งจะครบก าหนดในวันที่ 12 ก.ค.นี้ จากนั้นจะรวบรวมส่งเรื่องให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช พิจารณา และด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในภายใน 30 วัน โดยที่ดินของชาวบ้านในขณะนี้มีประมาณ 5 
หมื่นไร่ ที่เราจะดูแลชาวบ้านเป็นหลักก่อน ส่วนที่ดนิทั้งหมดมีประมาณ 2.6 แสนไร่ 

เมื่อถามถึงกระแสคัดค้านของประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับการน าพื้นที่อุทยานดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ เพราะอาจเป็น
การเอื้อให้กับนายทุน พล.ต.อ.พัชรวาท กล่าวว่า เรารับฟังทุกเสียง เมื่อมีกระแสคัดค้านเราก็รับฟังและน ามา
พิจารณา 

ด้าน นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นปัญหามาเป็นเวลา 40 ปี นับตัังแต่
ปี 24 และพื้นที่ดังกล่าวเคยเป็นป่าสงวนมาก่อนที่จะประกาศเป็นพื้นที่อุทยาน ต่อมาได้มีการจัดสรรให้กับผู้ร่วม
พัฒนาชาติไทยและชุมชนโดยรอบไปใช้ประโยชน์ท ากิน 5.8 หมื่นไร่ ต่อมาได้ประกาศพื้นที่อุทยานไปทับกับพื้นที่
ดังกล่าว ตรงนี้ยอมรับว่าเป็นข้อบกพร่องของกรมป่าไม้ในอดีต จึงมีข้อเรียกร้องให้กันพื้นที่ตรงนี้ออกจากเขต
อุทยาน น ามาซึ่งการส ารวจพื้นที่ในปี 43 ก าหนดแนวเขตขึ้นใหม่ แต่ยังไม่สิ้นสุดตามกฎหมายท าให้พื้นที่ยังมีสภาพป่า 

 



ทั้งนี้ รัฐบาลหลายชุดพยายามแก้ปัญหาให้ประชาชน จนมาถึงการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 
(คทช.) มีมติให้กันพื้นที่ชุมชนออกไปอยู่ ในความดูแลส านักการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และน าเรื่อง
เสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ โดยครม. มีมติเห็นชอบตาม คทช. โดยยกเว้นบุคคลที่มีคดีความจะไม่ได้รับ
การคุ้มครองและยกเว้นในที่ดิน โดยเรื่องคดีนับวันที่เกิดเหตุว่าท าผิดหรือไม่ 

นายอรรถพล กล่าวว่า ส่วนการปรับปรับปรุงแนวเขตอุทยานที่เราเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่และ
ทั่วประเทศทางออนไลน์แล้วจะน าข้อมูลทั้งหมดเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติแล้วใช้เวลาพิจารณา
ไม่เกิน 30 วัน โดยคณะกรรมการยึดหลักความถูกต้องและฟังเสียงทั้งหมดทุกประเด็นในการพิจารณา ทั้งการท า
กินและการรักษาพื้นที่ป่า ทั้งนี้ พื้นที่กว่า 2 แสนไร่ มีทั้ งชาวบ้านที่อยู่เดิม คนมาซื้อที่ต่อ และกลุ่มรีสอร์ทที่ถูก
ด าเนินคดี 1.2 หมื่นไร่ ต้องน ามาพูดคุยว่าจะพิจารณาอย่างไร 

ผู้สื่อข่าวถามว่า คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติจะพิจารณาให้ชาวบ้านที่เป็นเจ้าของพื้นที่เดิมใช้ประโยชน์ก่อนใช่
หรือไม่ นายอรรถพลกล่าวว่า คนที่จะได้รับสิทธิ์ต้องมีคุณสมบัติ โดยชอบตามกฏหมาย แต่ทั้งหมดต้องรอรับฟัง
ความเห็นและข้อยุติในคณะกรรมการอุทยาน ก่อนฯ 

เมื่อถามว่า จากมติครม. เมื่อวันที่ 14 มี.ค.66 ถูกมองว่าเป็นการเอื้อให้นายทุนเข้าไปใช้ประโยชน์ในการท ารีสอร์ท 
นายอรรถพลกล่าวว่า รัฐบาลพยายามแก้ปัญหาอยู่  และพื้นที่ที่มีประชาชนอยู่อาศัยให้คงสภาพเป็นที่ดินของรัฐ 
และที่ดินส.ป.ก.ยังถือเป็นที่ดินของรัฐอยู่ ใครใช้ประโยชน์จะต้องมีคุณสมบัติ หากคุณสมบัติไม่ถูกต้องจะถูกน าที่ดิน
กลับคืน ส่วนบุคคลใดที่ถูกด าเนินคดีในพื้นที่ดังกล่าวนั้น จะไม่ได้รับการยกเว้น 

ถามย้ าว่า หากมีการจัดสรรพื้นที่ใช้ประโยชน์ใหม่ จะให้สิทธิ์ชาวบ้านที่อยู่เดิมหรือพิจารณาชาวบ้านทุกคนที่อยู่ใน
พื้นที่ได้รับเท่ากันหรือไม่ นายอรรถพล กล่าวว่า สถานภาพของพื้นที่ได้เท่ากัน แต่คุณสมบัติของคนที่จะได้รับไม่
เท่ากัน บางคนอยู่เดิมบางคนมาซื้อเปลี่ยนมือ บางคนมากว้านซื้อทีหลังซึ่งน่าจะไม่มีสิทธิ์ เมื่อถามอีกว่า ผู้ที่เป็น
เกษตรกรใช้ที่ดินท ากิน จะได้รับการพิจารณาจัดสรรก่อนใช่หรือไม่ นายอรรถพล กล่าวว่า ถูกต้อง นี่คือ หลักการ
การพิจารณาคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ถือครอง 

ผู้สื่อข่าวถามว่า จะเสนอเรื่องให้ที่ประชุมครม. พิจารณายกเลิกมติครม. เดิม ที่ท าให้เกิดปัญหาหรือไม่ นายอรรถ
พล กล่าวว่า ต้องรอความเห็นคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติก่อน. 

 

 

 

 

 

 



 

 

"นายกฯ" ชี้ปมพ้ืนที่ "ทับลาน" เป็นมติจากรัฐบาลที่แล้ว ใต้ปีก "บิ๊กป้อม" ดูแลป่า ลั่นทุกอย่างต้องเดินตามกฎหมาย 
นายทุนจะถือสิทธิ์ไม่ได้ "รมว.เกษตรฯ" ออกตัวไม่เกี่ยวปมพิพาทอุทยานแห่งชาติทับลาน โยน "กระทรวงทรัพย์ฯ" 
จัดการปัญหาที่ดินทับซ้อน ด้าน "อธิบดีกรมอุทยานฯ" เผยรอคกก.เคาะปมที่ดินทับลานภายใน 30 วัน ย้ ายึด
ถูกต้อง-ให้สิทธิ์คนอยู่ก่อน-เกษตรกรเดิม 

 ที่ท าเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 9 ก.ค.67 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี 
(ครม.) กรณีปัญหาข้อพิพาทพื้นที่ทับซ้อนในอ าเภอทับลาน จังหวัดนครราชสีมา ในเรื่องพื้นที่อนุรักษ์กับพื้นที่ท ากิน
ของประชาชน ว่า เรื่องนี้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้ชี้แจงไปแล้ว ตนคงไม่มีอะไรนอกจาก
จะบอกว่าเรื่องนี้เป็นมติจากรัฐบาลที่แล้ว ซึ่งงมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) 
เป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรี ที่เคยก ากับดูแล เป็นเรื่องของส านักงานคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) ที่ต้องไป
ตรวจสอบข้อเท็จจริง และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
สิ่งส าคัญต้องรับฟังความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชนก่อนจะมีการเพิกถอน ซึ่งมีหลายกระบวนการที่จะต้อง
ด าเนินการตามกระบวนการกฎหมาย และน าเสนอ ครม.ต่อไป 

 เมื่อถามว่า สังคมอ่อนไหวกับข่าวที่มีนายทุนเข้าไปครอบครองพ้ืนที่ทับซ้อนดังกล่าว นายกฯ กล่าวว่า ก็ต้องเป็นไป
ตามกฎหมาย หากจะมาท าอย่างนั้นก็ไม่ได้ ตนเข้าใจว่าพื้นที่ทับลานมีประชาชนที่เข้าไปอยู่กันอยู่แล้ว เมื่อถามว่า 
จ าเป็นต้องยกเลิกมติ ครม.ปี 2566 หรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า ยังไม่มี อยู่ระหว่างการศึกษา ต้องดูให้ครบขั้นตอน
ก่อน และเรื่องของ One Map ก็เป็นส่วนส าคัญที่ต้องน ามาพิจารณาตรงนี้ด้วย 

    

 



  ด้าน ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ ให้สัมภาษณ์ถึงปัญหาพื้นที่ทับซ้อนในอ าเภอทับลาน 
จังหวัดนครราชสีมา ว่า ขั้นตอนขณะนี้ไม่อยู่ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ผ่านมาทุกเรื่องของ
กระทรวงเกษตรฯภายใต้ท างานภายใต้คณะกรรมการนโยบายแห่ งชาติทั้งหมด กรณีอุทยานแห่งชาติทับลาน 
เกิดขึ้นในรัฐบาลหลายยุค แต่มาสรุปต้นปี 2566 ในรัฐบาลยุคที่แล้ว เรื่องการปรับแนวเขตปี 2543 โดยหลังจากที่
คณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบ ก็เป็นเรื่องที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะต้องไปด าเนินการ  
โดยกรมอุทยานแห่งชาติ และขณะนี้ก็มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ ขอให้เข้าใจว่า เรื่องนี้ไม่ได้
เกิดขึ้นในรัฐบาลชุดปัจจุบัน ขออย่าน ามาผสมผสานจนเข้าใจผิด ในฐานะที่ตนก ากับดูแล สปก. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่
รับนโยบายจากส านักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) หาก สคทช. เห็นชอบก็จะน าเสนอต่อครม. 
และเมื่อครม.เห็นชอบให้ สปก.น าไปจัดสรรที่ดินให้กับเกษตรกรท ากินก็จะต้องน าไปปฏิบัติ ทั้งนี้ ขอให้เข้าใจตรงนี้
ตนเห็นสื่อบางส านักไปโจมตี สปก. ซึ่งจะท าให้เกิดความเสียหาย 

ผู้สื่อข่าวถามว่า ที่ดินที่มีปัญหาที่อุทยานแห่งชาติทับลานมีปัญหามคาบเกี่ยว กับบางรีสอร์ทที่พรรคพลังประชารัฐ
(พปชร.)เคยไปจัดสัมมนาเมื่อปี 2562 และต่อมาก็มีมติมติครม. ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ตนไม่ทราบเรื่องนี้ เมื่อถาม
ว่า จ านวนที่ดินที่ทับซ้อนประมาณ 150,000 ไร่ ในจ านวนนี้พบว่ามีของนายทุนและชาวบ้านนั้น ร.อ.ธรรมนัส 
กล่าวว่า ที่ดินเหล่านี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช มีคณะกรรมการตรวจสอบ และจ าแนกชัดเจน ว่า
ตรงไหนที่ ป ระชาชนร้อ งเรียนมา ไม่ ใช่ เหมารวมทั้ งหมด  จนน า ไปสู่ ก ารประชุ มขอ งการประชุ ม
คณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน (คนช.) ตนย้ าว่าต้องมีการจ าแนกให้ชัดเจนถึงแนวเขตว่าตรงไหนควรอนุอนุรักษ์
เป็นป่า ตรงไหนที่ชาวบ้านอยู่แล้ว หลายคนที่ออกมาน าเสนอก็มีข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงแต่ต้องเข้าใจก่อนว่ากรณีนี้
เป็นการแก้ปัญหาข้อพิพาทระหว่างรัฐกับประชาชน ซึ่ งมีมาตรการและขั้นตอนอยู่ เพราะฉะนั้นขอให้ใจเย็นๆ 
เนื่องจากอยู่ในขั้นตอนการท าประชาวิจารณ์อยู ่

 เมื่อถามว่า จะต้องใช้แผนที่ใดในการแบ่งเขต ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า เราบริหารราชการแผ่นดินภายใต้รัฐธรรมนูญ
ฉบับปัจจุบัน ซึ่งเรื่องนี้หน่วยงานที่จะปฏิบัติก็ต้องน ามติที่ผ่านคณะกรรมการนโยบายที่ดินเข้าที่ประชุมครม. เมื่อ
ถามย้ าว่า การออกสปก.ทับที่อุทยานเกิดขึ้นหลายพื้นที่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวยืนยันว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นหน่วยงานปฏิบัติที่ต้องท าตามมติครม.เมื่อเห็นชอบอย่างไร เราก็ต้องน าไปปฏิบัติหากไม่ปฏิบัติก็จะโดนมาตรา 
157 ดังนั้นเรื่องนี้ยังไม่ถึงกระบวนการของส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(สปก.) ตอนนี้เป็นเรื่องของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้องด าเนินการ และหลังจากที่กรมอุทยานเห็นชอบอย่างไรก็จะต้องมี
การแก้ไขปัญหาอย่างชัดเจนและตรงไหนที่เป็นกลุ่มนายทุนบุกรุกก็จะต้องถูกออกหมายจับด าเนินคดีอาญา ดังนั้น
ต้องแยกแยะระหว่างผู้ที่กระท าความผิดกฎหมายกับปัญหาประชาชน 

 นี่ไม่ใช่การงัดข้อกันระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพราะ
เรื่องนี้เราคุยกันตลอด และผมก็ได้หารือกันกับทุกฝ่าย ทั้งรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก็ไม่มีปัญหาอะไร ซึ่งยังไม่ถึงกระบวนการที่สปก.จะเข้าไป
ด าเนินการ ร.อ.ธรรมนัส กล่าว เมื่อถามถึงปัญหาความเห็นไม่ตรงกันของทั้ง 2 กระทรวงที่มีบ่อยครั้ง ร.อ.ธรรมนัส 
กล่าวว่า ตอนนี้เรามีคณะกรรมการที่ท างานร่วมกัน  



 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้สัมภาษณ์ว่า เรื่องนี้เป็นปัญหามา
เป็นเวลา 40 ปี นับตัังแต่ปี 2524 และพื้นที่ดังกล่าวเคยเป็นป่าสงวนมาก่อนที่จะประกาศเป็นพื้นที่อุทยาน ต่อมา
ได้มีการจัดสรรให้กับผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยและชุมชนโดยรอบไปใช้ประโยชน์ท ากิน 5.8 หมื่นไร่ ต่อมาได้ประกาศ
พื้นที่อุทยานไปทับกับพื้นที่ดังกล่าว ตรงนี้ยอมรับว่าเป็นข้อบกพร่องของกรมป่าไม้ในอดีต  จึงมีข้อเรียกร้องให้กัน
พื้นที่ตรงนี้ออกจากเขตอุทยาน น ามาซึ่งการส ารวจพื้นที่ในปี 2543 ก าหนดแนวเขตขึ้นใหม่ แต่ยังไม่สิ้นสุดตาม
กฎหมายท าให้พื้นที่ยังมีสภาพป่า 

ทั้งนี้ รัฐบาลหลายชุดพยายามแก้ปัญหาให้ประชาชน จนมาถึงการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ 
(คทช.) มีมติให้กันพื้นที่ชุมชนออกไปอยู่ ในความดูแลส านักการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และน าเรื่อง
เสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ โดยครม. มีมติเห็นชอบตาม คทช. โดยยกเว้นบุคคลที่มีคดีความจะไม่ได้รับ
การคุ้มครองและยกเว้นในที่ดิน โดยเรื่องคดีนับวันที่เกิดเหตุว่าท าผิดหรอืไม่  

 นายอรรถพล กล่าวว่า ส่วนการปรับปรับปรุงแนวเขตอุทยานที่เราเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่
และทั่วประเทศทางออนไลน์แล้วจะน าข้อมูลทั้งหมดเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติแล้วใช้เวลา
พิจารณาไม่เกิน 30 วัน โดยคณะกรรมการยึดหลักความถูกต้องและฟังเสียงทั้งหมดทุกประเด็นในการพิจารณา ทั้ง
การท ากินและการรักษาพื้นที่ป่า ทั้งนี้พื้นที่กว่า 2 แสนไร่ มีทั้งชาวบ้านที่อยู่เดิม คนมาซื้อที่ต่อ  และกลุ่มรีสอร์ทที่
ถูกด าเนินคดี 1.2 หมื่นไร่ ต้องน ามาพูดคุยว่าจะพิจารณาอย่างไร  

 ผู้สื่อข่าวถามว่า คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติจะพิจารณาให้ชาวบ้านที่เป็นเจ้าของพื้นที่เดิมใช้ประโยชน์ก่อนใช่
หรือไม่ นายอรรถพล กล่าวว่า คนที่จะได้รับสิทธิ์ต้องมีคุณสมบัติ โดยชอบตามกฏหมาย แต่ทั้งหมดต้องรอรับฟัง
ความเห็นและข้อยุติในคณะกรรมการอุทยาน ก่อนฯ 

 เมื่อถามว่า จากมติครม. เมื่อวันที่ 14 มี.ค.2566 ถูกมองว่าเป็นการเอื้อให้นายทุนเข้าไปใช้ประโยชน์ในการท ารี
สอร์ท นายอรรถพล กล่าวว่า รัฐบาลพยายามแก้ปัญหาอยู่ และพื้นที่ที่มีประชาชนอยู่อาศัยให้คงสภาพเป็นที่ดิน
ของรัฐ และที่ดินส.ป.ก.ยังถือเป็นที่ดินของรัฐอยู่ ใครใช้ประโยชน์จะต้องมีคุณสมบัติ หากคุณสมบัติไม่ถูกต้องจะถูก
น าที่ดินกลับคืน ส่วนบุคคลใดที่ถูกด าเนินคดีในพื้นที่ดังกล่าวนั้น จะไม่ได้รับการยกเว้น 

 เมื่อถามย้ าว่า หากมีการจัดสรรพื้นที่ใช้ประโยชน์ใหม่ จะให้สิทธิ์ชาวบ้านที่อยู่เดิมหรือพิจารณาชาวบ้านทุกคนที่
อยู่ในพื้นที่ได้รับเท่ากันหรือไม่ นายอรรถพล กล่าวว่า สถานภาพของพื้นที่ได้เท่ากัน แต่คุณสมบัติของคนที่จะได้รับ
ไม่เท่ากัน บางคนอยู่เดิมบางคนมาซื้อเปลี่ยนมือ บางคนมากว้านซื้อทีหลังซึ่งน่าจะไม่มีสิทธิ์ 

 เมื่อถามอีกว่า ผู้ที่เป็นเกษตรกรใช้ที่ดินท ากิน จะได้รับการพิจารณาจัดสรรก่อนใช่หรือไม่ นายอรรถพล กล่าวว่า  
ถูกต้อง  นี่คือ หลักการการพิจารณาคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ถือครอง ผู้สื่อข่าวถามว่า จะเสนอเรื่องให้ที่ประชุมครม. 
พิจารณายกเลิกมติครม. เดิม ที่ท าให้เกิดปัญหาหรือไม่ นายอรรถพล กล่าวว่า ต้องรอความเห็นคณะกรรมการ
อุทยานแห่งชาติก่อน 

 



 

‘บิ๊กป๊อด’ ชี้ต้องฟังความเหน็ปชช.ปมที่ดินทบัลาน-อธิบดีกรมอุทยานฯ ยันยึดถูกต้อง-ใหส้ิทธิคนอยูก่่อน-เกษตรกรเดิม 

 

‘บิ๊กป๊อด’ ชี้ต้องฟังความเห็น ปชช.ปมที่ดินทับลาน-อธิบดีกรมอุทยานฯ เผยรอ กก.เคาะ ยันยึดถูกต้อง-ให้สิทธิคน
อยู่ก่อน-เกษตรกรเดิม 

เมื่อเวลา 09.20 น. วันที่ 9 กรกฎาคม ที่ท าเนียบรัฐบาล พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวถึงกรณีที่มีเสียงวิจารณ์และคัดค้านจาก
สังคมไม่เห็นด้วยกับการปรับปรุงแนวเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน เพื่อน าพื้นที่บางส่วนไปจัดสรรให้ชาวบ้านได้
ใช้ประโยชน์ ว่า เรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการท าประชาพิจารณ์ ซึ่งจะครบก าหนดในวันที่ 12 กรกฎาคมนี้ จากนั้น
จะรวบรวมส่งเรื่องให้กรมอุทยานฯพิจารณา และด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน โดยที่ดินของชาวบ้านใน
ขณะนี้มีประมาณ 5 หมื่นไร่ ที่เราจะดูแลชาวบ้านเป็นหลักก่อน ส่วนที่ดินทั้งหมดมีประมาณ 2.6 แสนไร่ 

ผู้สื่อข่าวถามถึงกระแสคัดค้านของประชาชนไม่เห็นด้วยกับการน าพื้นที่อุทยานดังกล่าวมาใช้ประโยชน์เพราะอาจ
เป็นการเอื้อให้กับนายทุน พล.ต.อ.พัชรวาทกล่าวว่า เรารับฟังทุกเสียงเมื่อมีกระแสคัดค้านเราก็รับฟัง และน ามา
พิจารณา 

ด้าน นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นปัญหามาเป็นเวลา 40 ปี นับตั้งแต่ปี 2524 และพื้นที่ดังกล่าวเคยเป็นป่าสงวนมา
ก่อน ที่จะประกาศเป็นพื้นที่อุทยาน ต่อมาได้มีการจัดสรรให้กับผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย และชุมชนโดยรอบไปใช้
ประโยชน์ท ากิน 5.8 หมื่นไร่ ต่อมาได้ประกาศพื้นที่อุทยานไปทับกับพื้นที่ดังกล่าว ตรงนี้ยอมรับว่าเป็นข้อบกพร่อง
ของกรมป่าไม้ในอดีต จึงมีข้อเรียกร้องให้กันพื้นที่ตรงนี้ออกจากเขตอุทยาน น ามาซึ่งการส ารวจพื้นที่ในปี 2543 
ก าหนดแนวเขตขึ้นใหม่ แต่ยังไม่สิ้นสุดตามกฎหมายท าให้พื้นที่ยังมีสภาพป่า ทั้งนี้ รัฐบาลหลายชุดพยายาม
แก้ปัญหาให้ประชาชน จนมาถึงการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) มีมติให้กันพื้นที่ชุมชน



ออกไปอยู่ในความดูแลส านักการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และน าเรื่องเสนอ ครม.เห็นชอบ โดย ครม.มี
มติเห็นชอบตาม คทช. โดยยกเว้นบุคคลที่มีคดีความจะไม่ได้รับการคุ้มครองและยกเว้นในที่ดิน โดยเรื่องคดีนับ
วันที่เกิดเหตุว่าท าผิดหรือไม่ 

นายอรรถพลกล่าวว่า ส่วนการปรับปรับปรุงแนวเขตอุทยานที่เราเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่และ
ทางออนไลน์ทั่วประเทศ แล้วจะน าข้อมูลทั้งหมดเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการอุทยานฯ แล้วใช้เวลาพิจารณาไม่เกิน 
30 วัน โดยคณะกรรมการยึดหลักความถูกต้องและฟังเสียงทั้งหมดทุกประเด็นในการพิจารณา ทั้งการท ากินและ
การรักษาพื้นที่ป่า ทั้งนี้ พื้นที่กว่า 2 แสนไร่ มีทั้งชาวบ้านที่อยู่เดิม คนมาซื้อที่ต่อ กลุ่มรีสอร์ตที่ถูกด าเนินคดี 1.2 
หมื่นไร่ ต้องน ามาพูดคุยว่าจะพิจารณาอย่างไร 

ผู้สื่อข่าวถามว่า คณะกรรมการอุทยานฯจะพิจารณาให้ชาวบ้านที่เป็นเจ้าของพื้นที่เดิมใช้ประโยชน์ก่อนใช่หรือไม่ 
นายอรรถพลกล่าวว่า คนที่จะได้รับสิทธิ์ต้องมีคุณสมบัติ โดยชอบตามกฎหมาย แต่ทั้งหมดต้องรอรับฟังความเห็น
และข้อยุติในคณะกรรมการอุทยานก่อน 

เมื่อถามว่าจากมติ ครม. เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 ถูกมองว่าเป็นการเอื้อให้นายทุนเข้าไปใช้ประโยชน์ในการท ารี
สอร์ต นายอรรถพลกล่าวว่า รัฐบาลพยายามแก้ปัญหาอยู่ และพื้นที่ที่มีประชาชนอยู่อาศัยให้คงสภาพเป็นที่ดินของ
รัฐ และที่ดิน ส.ป.ก.ยังถือเป็นที่ดินของรัฐอยู่ ใครใช้ประโยชน์จะต้องมีคุณสมบัติ หากคุณสมบัติไม่ถูกต้องก็จะถูก
น าที่ดินกลับคืน 

เมื่อถามย้ าว่าหากมีการจัดสรรพื้นที่ใช้ประโยชน์ใหม่ จะให้สิทธิ์ชาวบ้านที่อยู่เดิมหรือพิจารณาชาวบ้านทุกคนที่อยู่
ในพื้นที่ได้รับเท่ากันหรือไม่ นายอรรถพลกล่าวว่า สถานภาพของพื้นที่ได้เท่ากัน แต่คุณสมบัติของคนที่จะได้รับ ไม่
เท่ากัน บางคนอยู่เดิม บางคนมาซื้อเปลี่ยนมือ บางคนมากว้านซื้อทีหลังซึ่งน่าจะไม่มีสิทธิ์ 

เมื่อถามย้ าผู้ที่เป็นเกษตรกรใช้ที่ดินท ากิน จะได้รับการพิจารณาจัดสรรก่อนใช่หรือไม่ นายอรรถพลกล่าวว่า 
“ถูกต้อง นี่คือหลักการการพิจารณาคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ถือครอง” 

ผู้สื่อข่าวถามว่า จะเสนอเรื่องให้ที่ประชุม ครม.พิจารณายกเลิกมติ ครม.เดิม ที่ท าให้เกิดปัญหาหรือไม่ อธิบดีกรม
อุทยานกล่าวว่า ต้องรอความเห็นคณะกรรมการอุทยานก่อน 


